

7 - 9 มกราคม 2559 หน้า 6 (1)

ประเดิมขายยางจีน 500 ล้าน

‘ซีเมค-ปักกิ่งเกรนส์’/สันนิบาตสหกรณ์รับเป็นคู่สัญญา



• รุ่งรัตน์ ธรรมวิมล

บิกสันนิบาตสหกรณ์ฯ รับหน้าเสื่อเป็นคู่สัญญาให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ ขายยางป้อน 2 รัฐวิสาหกิจจีน “ซีเมค-ปักกิ่งเกรนส์กรุ๊ป” ประเดิมล็อตแรก 500 ล้าน ฟุ้งเช็ก 2 บริษัทแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่ระดับมณฑล ขณะแกะรอย “รุ่งโรจน์” บอสใหญ่ “เพาเวอร์ ยูนิตี้” ไม่มีชื่อนิ่งในกรรมการ ผู้ถือหุ้น ชำบริษัทยังติดบ่วงขาดทุนและถูกศาลบีบชำระหนี้กว่า 711 ล้านบาท

นายณกรณ์ ธรรมวิมล หัวหน้าหน่วยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการติดต่อจากทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) ว่ามีคู่ค้า 2 บริษัทรัฐวิสาหกิจจากจีน ได้แก่ ซีเมค (Cmec) กับปักกิ่งเกรนส์กรุ๊ป นำโดยนายรุ่งโรจน์ เหมันต์สุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท เพาเวอร์ ยูนิตี้ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนทั้ง 2 แห่ง ได้ประสานเข้ามาเพื่อให้เข้าไปพบกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งวันนั้นได้พบกับ พล.อ.ประสพ สุขเกษตร เลขาธิการและนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยดำเนินการเนื่องจากทั้ง 2 บริษัทจีนต้องการที่จะซื้อขายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี

“ส่วนอีกด้านหนึ่งตัวแทนเกษตรกรจาก ชสยท. เองก็ผิดหวังที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปเซ็นสัญญากับซิโนเคม (Sinochem) แต่ปรากฏว่าในสัญญามีการแบ่งสัดส่วนการรับซื้อขาย 90% ต้องผ่าน 5 บริษัท ส่วนที่เหลือ 10%

ให้รับซื้อขายจากสถาบันเกษตรกร ทำให้ทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไม่พอใจและไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องซื้อผ่าน 5 บริษัทสัดส่วนถึง 90% จึงได้ประสานแล้วให้ผมพาไป ซึ่งผมก็ได้พบกับ 2 ท่านเป็นตัวแทนรัฐมนตรีเกษตรฯ ต่างให้เหตุผลป้องกันว่าสาเหตุที่ต้องผ่าน 5 บริษัทเพราะเกรงเรื่องมาตรฐานจะไม่ได้ นอกจากนี้ทางคณะได้เสนอว่านอกจากซิโนเคมแล้วยังมี 2 รัฐวิสาหกิจจีนที่สนใจจะซื้อขายอยากให้รัฐบาลช่วย เพราะ 2 รัฐวิสาหกิจจีนต้องการซื้อขายแบบจีทูจี และคู่สัญญาที่ต้องการอยากจะได้ก็คือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หรือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)”

นายณกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินงานอาจจะเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า ทางเกษตรกรเลยหันมาพึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่ารับได้หรือไม่ ซึ่งก็บอกไปว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 แต่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ตั้งคำถามกลับไปเช่นกันว่า องค์การอย่างนี้รับได้หรือไม่ ทางฝ่ายจีนก็บอกว่าได้ไม่นานมีปัญหาหลังจากนั้น (วันที่ 24 ธ.ค. 58) ทางนายรุ่งโรจน์ ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายจีน 2 บริษัท เข้ามาพบและมีการเจรจาเบื้องต้น แล้วให้ไปดูว่าการผลิตของสถาบันเกษตรกรได้มาตรฐานตามที่ต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะให้องค์กรลงนามเซ็นสัญญาต่อไป ขณะเดียวกันจะต้องนำเสนอบอร์ดสันนิบาตสหกรณ์ฯ เช่นเดียวกัน

“เบื้องต้นที่เจรจากันจะมีการวางแอลซี ยางราคา 50% หลังจากรับมอบส่งยางเรียบร้อยแล้วจะส่งค่ายางพาราที่เหลือกลับมาให้ และส่วนหนึ่งสหกรณ์อยากให้ช่วยเหลือเงินหมุนเวียนซื้อขายยางด้วย ซึ่งผมคิดไว้ 2 โมเดลคือ 1.ให้สหกรณ์ไปกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ 2.กู้ในนามสันนิบาตได้ เนื่องจากสันนิบาต



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

7 - 9 มกราคม 2559 หน้า 6 (2)

สหกรณ์ฯ เป็นผู้นำสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท อาทิ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ประมง และสหกรณ์บริการเดินรถ เป็นต้น และประธานแต่ละสหกรณ์เป็นกรรมการ โดยตำแหน่งในสันนิบาตสหกรณ์ฯอยู่แล้ว ไม่ยาก ทางผู้ประสานบอกว่าจะมีการเปิด แอล/ซี ก็ครั้งแรก 500 ล้านบาท แต่ก่อน จะถึงขั้นตอนนั้นจะต้องเสนอบอร์ดสันนิบาต สหกรณ์ฯ มีมติเห็นชอบให้เป็นคู่สัญญา อย่างไรก็ตามจากการเช็คประวัติพบว่า 2 บริษัทรัฐวิสาหกิจจีนมีความยิ่งใหญ่ระดับ มณฑล”

ผู้สื่อข่าวได้ ตรวจสอบ ข้อมูล บริษัท เพาเวอร์ ยูนิตี้ จำกัด จากกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ไม่มีชื่อนายรุ่งโรจน์ นั่งอยู่ในกรรมการ ผู้ถือหุ้น มีแต่นาง ภัสรา นายอภิกุล และนายจิรวัฒน์ เหมันต์สุทธิกุล นั่ง เป็นกรรมการผู้ถือหุ้น จากทั้งหมดมี 7 คน มีทุนจดทะเบียน 37 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการบริหาร รับซื้อขายพืชผล

ทางการเกษตร สาระสำคัญของผู้ตรวจ สอบบัญชี ได้รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 ว่าไม่สามารถหา หลักฐานผลขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 64.48 ล้านบาท และได้ตั้งข้อสังเกตจาก คดีความฟ้องร้อง โดยลูกหนี้การค้าที่ถูก เจ้าหนี้ฟ้องร้องและศาลให้คำพิพากษา ให้บริษัทชำระค่าสินค้าและดอกเบี้ย จำนวนกว่า 711 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ใน ระหว่างชั้นอุทธรณ์

7 - 10 มกราคม 2559 หน้า 1, 4

ราคายางคิ่ง 5 โล 100 ชาวสวนกระอัก วยยื้อตั้งผู้ว่ากยท.-จ่ายชดเชยล่าช้า

ราคายางคิ่งแหงจ้อ 5 โล 100 ตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี ชาวสวน
 เจ็บยับ รายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ จีร์รัฐบาลงัดมาตรการช่วยเหลือ
 ด้วน เหตุลามกระทบเศรษฐกิจรวมประเทศ จวกตั้งผู้ว่าการการยางฯ
 ล่าช้าไม่มีคนบริหาร ทำราคายางขาดเสถียรภาพ ผู้ส่งออก
 ึ่งสต็อกส่วนเกินตลาดโลกพุ่ง 3.7 ล้านตันในปี '60



ราคายาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคายางพารา
 ลดลงอย่างหนักอีกครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่
 25 ธันวาคม 2558 ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือน
 มกราคม 2559 ประมาณกิโลกรัมละเกือบ
 5 บาท โดยเฉพาะราคาซื้อขายในตลาด
 ท้องถิ่น ส่วนราคาอ้างอิงวันที่ 5 มกราคม
 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา
 สงขลา ยางแผ่นดิบ ราคา 34.23 บาท/กก.
 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 35.36 บาท/
 กก. น้ำยางสด ณ โรงงาน ราคา 29 บาท/
 กก. (น้ำยางสดราคาท้องถิ่น 17 บาท/กก.)
 และเศษยาง 30 บาท/กก.

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมชาวสวน
 ยางจังหวัดกระบี่ และนายกสมาคมสหพันธ์
 ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเปิดเผย
 ว่า ขณะนี้ราคายางพาราตกต่ำอย่างมาก
 ล่าสุดราคาซื้อขายในท้องถิ่นยางแผ่นดิบ
 ชั้น 3 กิโลกรัมละ 25 บาท หรือเท่ากับ
 ยาง 4 กิโลฯ 100 บาท

ส่วนเศษยาง อยู่ที่ 14 บาท/กก. ถือว่าราคา
 ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
 ชาวสวนยางพาราอย่างมาก เกษตรกรมี
 รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
 ที่ผ่านมานโยบายรัฐบาลไม่ชัดเจน และ
 ขันตอนยุ่งยาก เกษตรกรเข้าถึงยาก จึงยัง
 ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะ
 จะเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ
 1,500 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสนับสนุนวัสดุ
 การเกษตร 700 บาทต่อไร่ เพิ่มคุณภาพ
 การผลิต 200 บาทต่อไร่ และช่วยค่าครอง
 ชีพคนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกร
 โดยเร่งด่วนในขณะนี้ ภาครัฐจะต้องประกัน
 ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท เพราะ
 เหลือระยะเวลากรีดยางไม่ถึง 2 เดือนจะ
 ปิดกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง

“ราคายางมีแนวโน้มจะตกต่ำลงไปอีก
 ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ไม่ได้และ
 ทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว เพราะราคาที่ตกต่ำ
 ในครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
 ทุกคนหมดกำลังใจที่จะทำสวนยาง”
 นายบุญส่งกล่าว

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคม
 คนกรีดยางและชาวสวนรายย่อยแห่ง
 ประเทศไทย (สคย.) เปิดเผยว่ ปัญหา
 สำคัญคือ ราคายางพาราตกลง

นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคม
 ชาวสวนยางภาคอีสาน กล่าวว่ ราคา
 ยางตกต่ำลงมากในขณะนี้ สาเหตุหลัก
 สำคัญที่สุดคือ หน่วยงานหลักคือการยาง
 แห่งประเทศไทย (กยท.) และการแต่งตั้ง
 ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยล่าช้ามาก
 จึงทำให้ขาดเสถียรภาพ แม้ว่าราคายาง
 จะขึ้นอยู่กับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ
 โลก ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การ
 บริหารจัดการภายในประเทศต้องดำเนิน
 การควบคู่ไปด้วย

นายเขว้ ทรงอรุณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แทน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 (กยท.) กล่าวว่ ราคายางเป็นเรื่องที่คาด
 การณ์ได้ยาก เพราะอิงกับตลาดโลกที่
 เป็นการซื้อขายล่วงหน้า ส่วนความคืบหน้า
 ของโครงการชดเชยที่เกษตรกรชาวสวนยาง
 ควรจะได้รับ ไร่ละ 1,500 บาทนั้นยังไม่ได้
 รับกันครบถ้วน

ขณะที่นายไชยยศ สิ้นเจริญกุล นายก
 สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยว่ ราคา
 ยางธรรมชาติมีแนวโน้มทรงตัวตามภาวะ
 เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจีน
 รัสเซีย ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่
 อื่น ๆ รวมทั้งราคาน้ำมันและราคาสินค้า
 โภคภัณฑ์ปรับตัวลง ซึ่งราคาน้ำมันคาดว่าจะ
 จะยังทรงตัวในช่วง 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการผลิต ความ
 ต้องการใช้ และปริมาณส่วนเกินของยาง
 ธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อราคายาง โดย
 องค์การศึกษายางระหว่างประเทศ (IRSG)
 คาดการณ์ว่ ผลผลิตยางธรรมชาติจะเพิ่ม
 ขึ้นประมาณ 2.9% เป็น 12.97 ล้านตัน ใน
 ปี 2559 เนื่องจากยางที่ปลูกไว้ในช่วงยาง
 ราคาสูงจะเติบโตกรีดยางได้แล้ว ขณะที่อุปสงค์
 ยางธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 4.3% เป็น 12.83
 ล้านตัน ในปี 2559

ขณะที่ The Rubber Economist คาด
 การณ์ว่ ความต้องการใช้ยางธรรมชาติ
 ของโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.9% ในช่วง
 ปี 2558-2560 เพราะความต้องการใช้
 ยางของจีนชะลอตัว ส่วนการใช้ยางใน
 สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย จะเติบโต
 ในระดับต่ำ คาดว่าผลผลิตยางธรรมชาติ
 จะเพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 12.53 ล้านตัน ใน
 ปี 2558 และแตะระดับ 13.5 ล้านตัน ใน
 ปลายปี 2560 ส่วนอุปทานส่วนเกินจะมี
 สต็อกเพิ่มขึ้นใน 2 ปีข้างหน้า คาดว่จะ
 แตะระดับ 3.7 ล้านตัน ในปลายปี 2560

ด้าน The Economist Intelligence Unit
 คาดการณ์ว่ สต็อกยางโลกจะลดลง 30.5%
 และ 49.9% ในปี 2559-2560 ตามลำดับ
 และคาดว่าสต็อกจะลดลงถึง 1 ล้านตัน
 ในช่วงปี 2559-2560 จากสถานการณ์ราคา
 ตกต่ำ ส่งผลให้การผลิตรหดตัว การกรีดยาง
 และผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
 ในอินโดนีเซีย

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 10, (1)

กกร.คาดจีดีพีโต3.5%-ส่งออก2%

อิหร่านระอุแผนขายข้าวชะงัก ค้ำคืนจองหวย-2นาที่เกลี้ยง ใต้ห้ตัดยางขาย-หนี4โล/100

กกร.ฟันธงจีดีพี'59 โต 3-3.5% ส่งออกโต 2% ส่วน สรท.คาดส่งออก
ขยายตัว 2% รม.วางเป้า 5% เป็นเรื่องยาก 'สมคิด'งดเยือนอิหร่าน
ปลายมกราคม (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

จีดีพี

กกร.คาดจีดีพี'59โต3-3.5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนมกราคม 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยที่ประชุมได้เชิญนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร มาร่วมหารือในประเด็นกฎหมายเอสเอ็มอี ที่มีกระแสข่าวการทำบัญชีเดียวโดยไม่คิดภาษีย้อนหลังเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการนี้

นายอิสสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกกร. เปิดเผยว่า กกร.ได้หารือถึงแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ปี 2559 จะเติบโตระดับ 3-3.5% เพราะเศรษฐกิจมีลักษณะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประจำและงบลงทุนของปี 2559 ได้ดี และการบริโภคของเอกชนดีขึ้น โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ช่วงปลายปีเพราะประชาชนกังวลเรื่องการปรับภาษีใหม่จึงเร่งซื้อรถ ทั้งนี้ผลจากเศรษฐกิจที่เติบโตจะทำให้อัตราเงินเฟ้อปีนี้น่ากลับมาเป็นบวกประมาณ 1% จากปีที่ผ่านมกติดลบ โดย

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นเงินฝืด ส่วนการส่งออก แม้ปี 2558 จะหดตัวช่วง 11 เดือน ติดลบ 5.5% แต่เชื่อว่าปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 2% เพราะตลาดส่งออกอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนยังเติบโตสูงเฉลี่ย 10-15% ส่วนตลาดจีนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาคการส่งออกหลังจีดีพีเติบโตลดลง

"มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2558 ของภาครัฐ คือซื้อสินค้าไม่เกิน 15,000 บาท สามารถหักลดหย่อนการคำนวณภาษีได้ช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการค้าปลีกเติบโตขึ้น 15-20% เกิดเม็ดเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาท ทำให้จีดีพีปี 2558 น่าจะเติบโตถึง 3% ดังนั้นภาคเอกชนจึงต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องในปีนี้อีกกระตุ้นการอุปโภคบริโภคในประเทศ" นายอิสสระกล่าว

ยกเว้นสบอภามีย้อนหลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การออกพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับภาษีอากรประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 ยืนยันว่าไม่ใช่การนิรโทษกรรมภาษี แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มมากขึ้น โดยหากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีกกว่า 81% หรือ 340,000 ราย เข้าสู่ระบบภาษี จะทำให้รัฐเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่จะมีภาษีทางอ้อมกลับคืนมา อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม



ซึ่งรายได้ที่สูญเสียไปถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ การวางรากฐานเอสเอ็มอีของประเทศ พร้อม

กันนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้การขอสินเชื่อ ต้องยื่นงบการเงินแบบเดียวกับที่ยื่นให้กับกรมสรรพากร จึงจะอนุมัติสินเชื่อให้เท่านั้น

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น ทำให้ข้อมูลของเอสเอ็มอีอยู่ในระบบ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น อีกทั้งภาครัฐมีฐานระบบผู้เสียภาษีสอดคล้องกับมาตรการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เพย์เมนต์ ที่จะลดการใช้เงินสด ช่วยให้เกิดข้อมูลที่โปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบการเงินทั้งระบบ ซึ่งจะสามารถโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชน โดยคาดว่าจะมีความพร้อมของระบบและสามารถใช้งานได้ในไตรมาส 3 ปีนี้

สรท.คาดการณ์ส่งออกโต2%

ที่อาคารภูมิพิทักษ์ นายณพพร เทพ

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 10, (2)

ลิตธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. กล่าวว่า ปี 2559 คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะเติบโต 2% มูลค่ารวมการส่งออกไม่เกิน 219,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉลี่ยเดือนละ 18,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ จะเกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปแย่งชิงพื้นที่การค้าในกลุ่มประเทศกลุ่มพหุชาลป.ลาว พม่า เวียดนาม ระหว่างไทยกับจีน เพราะยังถือเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโต เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่ละประเทศต่างเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบ ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต่อเนื่อง ความไม่ปลอดภัยทางการเมือง เนื่องจากภัยก่อการร้าย จนกระทบต่อความเชื่อมั่น แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตและการเปิดเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ ที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทย เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วง

เผยแพร่.ตั้งเป้าส่งออก5%

นายณพพรกล่าวว่า ในส่วนกรณีที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์และเอกชนได้วางเป้าหมายการส่งออกปีนี้ไว้ที่ 5% ถือเป็นเป้าที่ท้าทายในการขับเคลื่อนการส่งออกร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ แม้เป็นเรื่องที่ สรท.มองว่า

มีความเป็นไปได้ยากมาก เพราะขนาดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคาดการณ์ส่งออกปีนี้ไม่เติบโตหรืออยู่ที่ระดับ 0% หรือเท่ากับว่าการส่งออกปี 2559 ได้เท่าปี 2558 คือไม่เกิน 215,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การส่งออกปี 2558 คาดว่าจะติดลบไม่น้อยกว่า 5.5% แม้ว่าจะดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่การส่งออกที่ติดลบได้ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศหดตัวตามไปด้วย ขณะที่การส่งออกเดือนธันวาคม 2558 คาดว่าจะหดตัวอย่างน้อย 5.5% เช่นกัน มูลค่าการส่งออกไม่เกิน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ปีนี้ เห็นว่าน่าจะเติบโตถึง 2% ได้ เพราะน่าจะดีขึ้นบ้าง เมื่อเทียบกับปี 2558 แต่หากไตรมาส 1 ของปีโตต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์ทั้งปี 2559 คงลำบากแน่นอน

'สมคิด'งดเยือนอิหร่านปลายมค.

ที่กระทรวงพาณิชย์ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบียและอิหร่านนั้น ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะลดการเดินทางเยือนประเทศอิหร่าน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนขึ้น ซึ่ง

จากการประเมินเบื้องต้นจะทำให้แผนการดึงตลาดข้าวในอิหร่านที่มีความต้องการสูงถึงปีละหลายแสนตันคืนมา ต้องชะลอออกไปก่อนเช่นกัน แต่หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็พร้อมเดินทางไปเจรจาการค้าทันที

'ฉัตรชัย'ยืนยันน้ำอุปโภคถึงก.ค.

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ส่วนสถานการณ์น้ำและภัยแล้งในขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำในอ่างรวมกัน จำนวน 3,908 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีการใช้น้ำรวมกันประมาณวันละ 15.62 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจากแผนการบริหารจัดการน้ำยืนยันว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ในส่วนของกรมเพาะปลูกพืช พบว่ามีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 1,582,465 ไร่ ซึ่งแม้ว่าเกษตรกรจะเข้าใจถึงสถานการณ์จากกรณีแจ้งของรัฐ แต่หากยังไม่หยุดขยายพื้นที่ทำนาปรังมีแนวโน้มสูงมากที่ผลผลิตจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ รัฐจะไม่ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่จะให้กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชอื่น

เปิดเกณฑ์-เงื่อนไข พ.ร.ก.ยกเว้นภาษีล่าสุด

มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559

กราฟิกคิดค้นรายวัน
Matichon Daily Graphic
(06.01.16)



ข้อยกเว้นที่ได้รับ

- การตรวจสอบ-ไต่สวนหรือประเมิน
- การสั่งให้เสียภาษีอากร
- ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร



ธุรกิจที่เข้าข่ายยกเว้น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทในรอบบัญชีก่อน 31 ธ.ค.2558

หมายเหตุ : การได้รับการยกเว้นตรวจสอบภาษีย้อนหลังตาม พ.ร.ก.นี้ไม่บังคับกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรโดยมีหมายเรียกออกก่อนวันที่ พ.ร.ก.นี้ใช้บังคับ

เงื่อนไขการยกเว้น

- 1 แจ้งต่อกรมสรรพากรว่า เป็นผู้ได้รับยกเว้นตาม พ.ร.ก.นี้
- 2 ยื่นรายการคำนวณภาษีเงินได้พร้อมชำระภาษี
- 3 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
- 4 ยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวแทน
- 5 ทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
- 6 ไม่กระทำการใดๆ ที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรนับแต่ พ.ร.ก. นี้ใช้บังคับ

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 10, (3)

กรม.เร่ง'ประชารัฐหนุนอนน'

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของปีนี้ โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัวเพิ่มขึ้น และอาจจะยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ จึงได้สั่งการให้สำนักงานประมาณและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบกลาง เพื่อนำมาจัดทำโครงการประชารัฐหนุนอนน ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ โดยการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นตามความต้องการ

ของชุมชน เพิ่มเติมจากโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศที่จะมีการก่อสร้างจำนวนมาก ในปีนี้ อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำภายในชุมชน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการสนับสนุนเครื่องจักรให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีปัญหา และรักษาการเจริญเติบโตของประเทศให้เกิดความต่อเนื่องจากปี 2558 มาสู่ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2559 ซึ่งจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และจะมีเงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยพยุงเศรษฐกิจทั้งปี 2559 สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

'อุเทน'อัดใช้มาตรการเดิมๆ

นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังซบเซาอย่างหนัก ไทยในฐานะประเทศที่ต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจของชาติอื่นควรยอมรับความจริง แล้วใช้นโยบายรัดเข็มขัด ลดรายจ่ายมากกว่าพยายามเพิ่มรายได้ ที่ไม่มีทางว่าจะเพิ่มได้ มาตรการของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2548 ซึ่งเศรษฐกิจโลกตอนนั้นดี ผลิตอะไรไปก็ขายได้ ต่างจากในตอนนี้อยู่ที่ผู้ซื้อไม่มีกำลังซื้อ แล้วจะเพิ่มการผลิตเพื่ออะไร ดังนั้น มาตรการเดิมๆ ในยุคนั้นแต่นำมาใช้ในช่วงเวลาที่ต่างกันย่อมไม่มีทางพลิกฟื้นประเทศในตอนนี้ได้ ทางที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา คือ การลดอ้อม รัดเข็มขัด โดยเฉพาะภาครัฐเองที่ต้องคำนึงถึงผลที่จะได้ในการลงทุนหรือนำงบประมาณไปใช้ หากไม่คุ้มค่าก็ควรที่ถอดอ้อม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า

ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ดี

"โลกปัจจุบันไปถึงไหนแล้ว ต่างยุคต่างสมัย ต่างกรรมต่างวาระ จะแก้ปัญหาได้อย่างไร เอาแต่แก้ในขวดเก่า แคมยังเป็นเหล้าปลอมอีกด้วย โดยการนำมาตรการเก่าๆ ที่คิดแค่เพียงการกระตุ้น โดยลด แลก แจก แถม รัฐต้องไปอุ้มบรรดาธุรกิจเอกชน โดยนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อน ซึ่งไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาในตอนนี้อย่างไรก็ตามแต่จะพาประเทศไปทิศทางไหนมากกว่า" นายอุเทนกล่าว

หุ้นไทยร่วงต้อเป็นวันที่สอง

สำหรับบรรยากาศการซื้อขายหุ้น วันที่ 5 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดัชนีหุ้นยังปรับตัวลดลงต่อจากวันที่ 4 มกราคม ซึ่งเปิดทำการซื้อขายเป็นวันแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดตลาดวันที่สองของปี 2559 ดัชนีปรับขึ้นเป็นบวก จากนั้นค่อยๆ ปรับลดลงจนกลับมาอยู่ในแดนลบ สลับกับปรับตัวขึ้นขึ้นเป็นบวกได้ก่อนจะปรับตัวลดลงอีก กระทั่งปิดตลาดที่ 1,253.34 จุด ลดลง 10.07 จุด หรือ 0.80% มูลค่าซื้อขาย 45,355.64 ล้านบาท

นายวศิน วณิชยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยปรับตัวลง เป็นเพราะผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี นี้ รวมทั้งปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ออกมาต่ำกว่าคาด บวกกับผลสำรวจภาคการผลิตของจีนที่ชะลอตัวยิ่งเพิ่มความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจจีน และยังมีปัจจัยภายในประเทศที่ยังกังวลเรื่องเศรษฐกิจด้วย

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง 14% มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ ที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 14% แต่เชื่อว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2559 จะเริ่มดีขึ้น

หุ้นจีนยังผันผวนต้อเนื่อง

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนขยับตัวเพื่อค้ำยันบรรยากาศของตลาดที่สั่นคลอน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม หนึ่งวันหลังการหกดคะแนนที่ลังกาของดัชนีหุ้นและค่าเงินหยวนที่ผันผวนต่อเนื่องในตลาดหุ้นไปทั่วโลก โดยนักวิเคราะห์ยังเตือนให้นักลงทุนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวนเป็นอย่างสูงอย่างระมัดระวัง หุ้นร่วงลงมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเปิดการซื้อขายภาคเช้า ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าการเปิดตลาดวันที่ 2 ของปีนี้จะเกิดความตื่นตระหนกเหมือนเมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ที่เกิดการเทขายจนดัชนีร่วงลง 7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดการใช้กลไกอัตโนมัติ "เซอร์กิตเบรกเกอร์" ระงับการซื้อขายตลอดวันเป็นครั้งแรก แต่ทั้งธนาคารประชาชนจีน (พีบีไอซี) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีน (ซีเอสอาร์ซี) ต่างขยับตัวตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ดัชนีหลักได้ระดับกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยในการซื้อขายช่วงบ่าย โดยพีบีไอซีอัดฉีดเงินสดเข้าไปในตลาดเงินมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่นับเป็นการอัดฉีดเงินสดมูลค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินกำลังใช้ธนาคารกลางมาช่วยค้ำยันค่าเงินหยวนในเวลาเดียวกันหรือไม่

เอเอฟพีรายงานว่า ตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วงลงมากถึง 3.24 เปอร์เซ็นต์ ในการซื้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะดีดตัวกลับมาปิดที่ 3,287.71 จุด ลดลง 0.26 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเอเซียส่วนใหญ่ร่วงลงเช่นกัน โดยตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ ท่ามกลางภาวะที่ค่าเงินเยนแข็งแกร่ง

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 6

จีดีพี

หอยวงวัด17ม.ค.หมดใน2นาที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจองและซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พบว่าผู้ค้ายังให้ความสนใจจองและซื้อ เพราะสลากกว่า 46.57 ล้านฉบับ หมดภายใน 31 นาที แบ่งเป็นสลากซื้อ 12,895 เล่ม (2.57 ล้านฉบับ) สำหรับงวดรางวัลวันที่ 17 มกราคมนี้ หมดภายใน 2 นาที โดยผู้ค้าซื้อไปได้ 2,579 ราย ผ่านช่องทางเอทีเอ็มมาก

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 10, (4)

สุด 99.99% ซึ่ผ่านเน็ตแบงก์ได้เพียง 8 รายเท่านั้น ส่วนสลากจางจำนวน 2.2 แสน เล่ม (44 ล้านฉบับ) สำหรับงวดออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ใช้เวลา 29 นาที มีรายย่อย จองได้ 44,000 ราย แบ่งเป็นจองผ่านเอทีเอ็ม 88% ผ่านเน็ตแบงก์ 11% ที่เหลือประมาณ 1% จองผ่านสาขา

หน้าตู้เอทีเอ็มมาจองควัดัน

ผู้ลือข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจอง สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร กรุงไทยทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ควัดยสลากจาก จ.เลย ที่ไม่สามารถจองผ่านตู้เอทีเอ็มและ ธนาคารกรุงไทยใน จ.เลยได้ ต่างเดินสายไป รอกดตู้เอทีเอ็มในหลายจังหวัดแทน โดยที่ จ.นครราชสีมา หน้าธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา ถนนจอมพล อ.เมือง มีประชาชน เฝ้ารอนหน้าตู้เอทีเอ็มจำนวน 2 ตู้ ตั้งแต่ช่วง กลางดึก นายทองหล่อ ภูษะหาญ อายุ 45 ปี ชาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ได้เป็น คิวแรก มานอนรอตั้งแต่เวลา 03.00 น. ขณะที่ นายอรุณ มุมอ่อน ผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย สาขา นครราชสีมา ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน มาแจกบัตรคิว ก่อนเริ่มให้จอง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ระบบจองสลากเต็มทั้งการจองควัดันและการ จองล่วงหน้ารวมจองได้ 12 คน

ผู้ควัดนอนบัวล้าจูจุดไฟผิง

ที่ จ.หนองบัวล้าจู ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 4 มกราคม ด้านหน้าตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวล้าจู ริมถนน หนองบัวล้าจู-นากลาง มีกลุ่มผู้ควัดสลากตั้ง เดินที่นอนรอ พบว่ามีหลายคนเดินทางมาจาก อ.วังสะพุง จ.เลย ด้วย โดย พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ ผกก.สภ.เมืองหนองบัวล้าจู ได้จัดกำลัง อำนาจความสะควกทุกตู้เอทีเอ็มของธนาคาร กรุงไทยในจังหวัดที่มีทั้งหมด 13 ตู้ และยังมี กำลังทหาร กกล.รส.จ.หนองบัวล้าจู นำเจ้าหน้าที่ทหารมาควัดดูแล บางสาขาพบว่า มีผู้ควัดมานอนรอถึงชั้นจุดไฟผิงคลายความหนาวไปในตัวด้วย

ทหารมาควัดควัดผู้ควัดอุตรฯ

ที่ จ.อุตรธานี ผู้ควัดสลากรายย่อยมานอน รอเข้าคิวควัดตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ในเขตเทศบาลนครอุตรธานี ที่มีอยู่จำนวน 93 ตู้ มีกำลังทหารจาก มทบ.24 มาสังเกตการณ์ คู่ละ 1-2 นาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใน

และนอกเครื่องแบบ จาก สภ.เมืองอุตรธานี ทั้งนี้ ตู้เอทีเอ็มข้างศาลหลักเมือง หน้า สนง. เทศบาลนครอุตรธานี กลุ่มผู้ควัดจาก จ.เลย และ จ.หนองบัวล้าจู มาปักหลักรอกดตั้งแต่ช่วง ค่ำ โดยทหารได้นำป้ายมาปิดประกาศที่หน้าตู้ เอทีเอ็ม ข้อความว่า "1 คน 1 ใบ 1 คิว เท่านั้น ฝ่าฝืนถูกควัดลือที่นี้ที่ มณฑลทหารบกที่ 24" ขณะที่กลุ่มผู้ควัดสลากเอง ได้นำกระดาษมา ปิด ใ้ผู้ที่มารอกดลือที่สลากลึงชื่อตามคิวที่ จะทำการกดเอทีเอ็มลึงจองสลาก

ที่ จ.อ่างทอง บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง มีผู้ควัดสลากเข้าคิวจำนวนมาก และเกิดการกระทบกระทั่งจนควัดมีปากเสียง ต่างฝ่ายอ้างการมาถึงก่อนและจองควัดตั้งแต่ เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยไม่มีใครยอมใคร ทำให้เกิด การโต้เถียงกัน จนเมื่อทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร กรุงไทยเปิดประตูจิงวิ่งกรูเข้าไปจนควัดนาย

'บักควัด'ไวยงตกเพราะอะไร

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์ ราคาขางที่ตกต่ำจนชาวสวนยางได้รับความ เดือดร้อนว่า "แล้วลึงใจ เพราะอะไร รู้หรือ ยังว่าเพราะอะไร ถ้าจะมากถามผม ผมจะต้อง ถมกลลับว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไร เคยมีระบบ หรือโครงการทำไว้หรือไม่ ราคาน้ำมันตกต่ำ หรือไม่ และทำอย่างไรให้หาเงินมาอุดหนุน

ให้ต้องการแบบนี้หรือ ก็เอาลือ โครงการ 30 บาทก็ยกเลิกไปเอามาจ่ายค่าขางค้ำขาวให้มัน ขดเขยไป เพราะผมมีเงินเท่านั้น แต่ตอนนี้กำลัง สร้างความเข้มแข็ง"

ตรึงโค่นขาง-ปลูกปล้ามแทน

นายประเทบ สุขสนาม ประธานเครือข่าย ชาวสวนยางพาราจังหวัดตรึง ในฐานะประธาน เครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย จังหวัดตรึง ที่มีสานขางพารา 10-20 ไร่ พัน ตัวเองมาปลูกปล้ามน้ำมันกันเพิ่มขึ้น โดยโค่น ต้นขางที่ถึงเวลาจากนั้นจะขอกทุนมาปลูกปล้าม แทน เมื่อก่อนเกษตรกรที่ปลูกปล้ามมีเพียง 30% ขณะนี้หันมาปลูกปล้าม 50% เท่ากับ จำนวนการปลูกขางไปแล้ว ลึงทั้งชาวสวนขาง ยังหันมาขางขี้ก่อนขางพาราได้ กก.ละ 15-16 บาท เพื่อลดต้นทุนการผลิต ขอบอกตรึงๆ ว่า ชาวสวนขางเดือดร้อนมากๆ ใ้ไปเจ้าของสวน

ขางย่อยที่สวนขางถึงกำหนดโค่นหันมาขอกทุน ปลูกปล้ามแทน

กระบี่เหลือ4โล100บาท

นายบุญลึง นันทอง นายกสมกมชาวสวน ขางจังหวัดกระบี่ และนายกสมกมสหพันธ์ ชาวสวนขางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รายได้เกษตรกรขณะนี้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้วันละ 300 บาท การช่วยเหลือ ปัจจุบันด้านการผลิตไร่ละ 1,500 บาท ก็ไม่ทั่ว ถึง ขณะนี้ราคาขางพาราตกต่ำต่อเนื่อง ล่าสุด ขางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 25 บาท เท่ากับราคา 4 กิโลกรัม (กก.) รวม 100 บาท ส่วนเศษขาง กก.ละ 14 บาท ถือว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน ขึ้นตอน บุ่งยาก เกษตรกรเข้าถึงขาง ขิงฝากเสนอภาค รัฐแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยการประกันราคา ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 60 บาท เพราะเหลือระยะ เวลากรีดยางไม่ถึง 2 เดือนจะปิดกรีดในช่วง หน้าแล้งทำให้ผลผลิตลดลง

พังงาเจอแรงงานกรีดยางหนี

นายประสูติ ศรีจันทร์ เกษตรกรชาวสวน ขาง อ.กะพง จ.พังงา เปิดเผยว่า ราคาขาง ตกต่ำอย่างหนัก เศษขางจำหน่ายได้แค่ กก.ละ 13-15 บาท ขาดทุนอย่างหนัก แรงงานต่าง ชาติที่เคยรับจ้างกรีดยางก็หนีไปประกอบ อาชีพอื่นแทน ขาดแคลนแรงงานจต้องปิด กิจการและโค่นต้นขางทิ้ง เพื่อขางไม่ขางพารา เอาเงินมาดูแลลึงขครอบควัดให้สามารถ ประทังชีวิตอยู่ได้ต่อไป

นายมนัส บุญพัฒน์ เกษตรกรชาวสวน ขางรายย่อย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 มกราคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ชาวสวนขางรายย่อยจะรวมตัวกัน ร่วมคิดร่วมหาทางออกอีกครั้ง จะไม่เคลื่อน ตัวในนามชมรมหรือสมาคม แต่จะเชิญตัว ชาวสวนขางที่ได้รับความเดือดร้อนในขาง พื้นที่เหลือแค่ กก.ละ 16 บาท เจอกันที่หลัง รัสสะควกซื้อตลาดถ้าพรณรา อ.ถ้าพรณรา จ.นครศรีธรรมราช

พ่อควัดรับซื้อไม้ไม่ทันจนลัน

นายธีรพล เพ็ชรสุวรรณ พ่อควัดรับซื้อไม้ ขาง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้คน มาบอกขางไม้ขางจำนวนมาก ไม่สามารถ รับซื้อได้ทัน เนื่องจากเงินไม่พอ ประการ สำคัญโรงงานยังไม่สามารถรับไม้ขางที่ตัดได้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 10, (5)

เนื่องจากไปกองล้นเกินความต้องการ เมื่อไม้
ยางมีปริมาณมากย่อมถูกกดราคา ก็ลำบาก
ใจ ช่วงราคาไม้ยางดี กก.ละ 3.10-3.20 บาท
แต่วันนี้ กก.ละ 45 สตางค์ ต่างกันมากๆ
ชาวสวนยางแทบจะอยู่ไม่ได้ ตนต้องจัดคิวอง
กันส่งวันนี้ตัดเลยไม่ได้ ต้องรออีก 2 สัปดาห์
แล้วต้องไปหาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะมาโค่น
ต้นยางให้

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 11

มือบย่างบุก!

รับไม่ได้ลีโลฯ ร้อย-ยอ มติติดคุกกลัวอดตาย

ผู้จัดการรายวัน 360 – “รับไม่ได้ ย่างลีโลฯ ร้อย” 12 ม.ค. มาแฉ! เกษตรกรสวนยาง 17 จังหวัดภาคใต้ ชุ่เคลื่อนไหวหลายพื้นที่ หัว้ง “นายกฯ” ใช้ 4.44 ซดเซยราคาให้กิโลกรัมละ 50 - 60 บาท จึ่เปิดลัญญาขายเอกชนเงิน “ถาวร” บัรฐบาล-ชรก. ลงจากหอคอย งาช้างมาช่วยชาวสวนยาง หลังบอริตเอาแต่นั่งกินเงินเดือน ชาว บ้านชู้ฉีกคำสั่งห้ามชุมนุม

อ่านต่อหน้า | 11

มือบย่าง

วานนี้ (4 ม.ค.) มีรายงานว่ ภายหลังก ลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ได้รับผล กระทบจากราคายางพารา ล่าสุดราคาปรับชื้อ ยางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละเพียงกว่า 30 บาทใน ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยบางฝ่ายได้มีการนำไปเผยแพร่ผ่านสังคม ออนไลน์ว่า ยางพาราปรับชื้อเหลือ 3 กิโลกรัม ละ 100 หรือ 4 กิโลกรัม 100 บาทนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่ ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ บรรดาแกนนำชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ได้เรียกประชุมแกนนำเป็นการเร่งด่วนที่ จ.ตรัง โดยวันที่ 5 ม.ค.นี้ได้การประชุมนัดแรกภายใน สถาบันเกษตรกรหลายจังหวัด เช่น จ.ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ฯลฯ เบื้องต้นเห็นพ้องว่จะกำหนด วางแนวทางเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่ง แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำที่สุดในรอบ 100 ปี

สำหรับข้อเสนอเบื้องต้นมีการพูดคุยทาง วาจา ว่ อาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ประกาศชื้อเซยราคาให้กิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งเป็นราคาทีเกษตรกรอยู่ได้ในช่วงนี้ เพราะมีการคาดว่ในช่วงเปิดกรี๊ดเดือน เม.ย.- พ.ค.ราคาอาจตกลงมากไปกว่านี้ เพราะยางใน โกดังรัฐบาล มีกว่ 4 แสนตัน ไม่ได้ระบายออก ไปเป็นตัวกดตลาดไว้ ซึ่งถือว่แนวทางนี้จะเป็น มาตรการเร่งด่วนที่สุด

นอกจากนี้ยังจะมีการสรุปประเด็นปัญหา ทีคาดว่าจะเป็เหตุให้ราคายางพาราตกต่ำ จะ เสนอให้มีการเปิดเผยชื้อเท็จจริงกรณีการชื้อ สัญญาขายยางให้กับเอกชนเงินที่ผ่านมก เนื่องจาก ทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อว่น่าจะมีความ ไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

ด้านนายสาฝิอี โต๊ะบุ นายกสมาคม ชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูล ยอมรับว่ ต้องรอ ดูท่าทีของรัฐบาลถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราที่ตกต่ำในขณะนี้ว่ จะปล่อยเงินชื้อเซย ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละไม่เกิน 1,500 บาท/ไร่ เกิน 15 ไร่ได้วันไหน หลังเกษตรกรชาวสวน ยางพาราต้องประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนัก

ส่วนจะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่นั้นต้อง ประชุมหารือกับทางสมาคมสมาพันธ์ชาวสวน ยางพาราระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสมาคม ชาวสวนยางพารา ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง และทุกฝ่ายหลังวันที่ 10 ม.ค.นี้ถึงทีตกลง พร้อม กับการรอดูท่าทีของรัฐบาลทีสามารถจ่ายเงินชื้อ เซยตามทีได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วก่อนหน้านี

สำหรับเกษตรกรใน จ.สตูล ทีเดือดร้อน หนัก พบว่เป็นเกษตรกรทีอยู่นอกกระบี่ที่มี มากกว่า 30,000 ราย ในขณะที่เกษตรกรทีอยู่ ในรูปของสหกรณ์ต่างๆ 10,000 รายได้รับผล กระทบค่อนข้างน้อย

“ถาวร” บัรฐบาล-ชรก.ลงจากหอคอย งาช้าง

นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำ กปปส. กล่าวว่ วันนี้นายราคาคตกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เหลือ 4 กิโล 100 จนแกนนำชาวสวนยางนัดมารวมตัว ทีบ้านตนใน จ.สงขลา เพื่อขอให้เป็ปากเสียงให้ รัฐบาลแก้ไข หลังรัฐบาลน้อออกกฎหมายยุบ องค์การสวนยางและศูนย์วิจัยการยาง มาเป็ องค์การยางแห่งประเทศไทย ปรากฏว่องค์การ ใหม่นี้ยังไม่เคลื่อนไหวแก้ไขใดๆ เลย บอริต ชั่วคราวทั้ง 7 คน ยังนั่งกินเงินเดือน จะขอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรฯ ช่วย ที เคยย้ายชาวสวนยาง สวนปาล์ม ทีรับปากราคา

ปาล์ม กก.ละ 5 บาท ราคายางกก.ละ 60 บาท ทีลอยแพชาวบ้าน จะหันหน้าทั้งนายกฯ นายภา กีกล้องค์การการค้าโลก (WTO) จะเอาผิด ตน เติ้นชบวนมติชื้อติดตัว 10 คติแล้ว จะเพิ่มอีก 2-3 คติ เพื่อช่วยชาวบ้าน คงไม่ตาย

นายถาวร กล่าวว่ บริษัทร่วมทุนยางสาม ชาติ ไทย-มาเลย์-อินโดฯ กำหนดให้ รรมว.คลัง ไทย-อินโดฯ รรมว.พาณิชย์ของมาเลย์ เป็ผู้ร่วม บริหารจัดการ ถามว่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รรมว.คลัง เคยลงมายุติปัญหาหรือไม่ หรือแม้แต่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทร่วมทุนสาม ชาติ ทีเป็นชาวมาเลย์ นั่งกินเงินเดือนใน ประเทศไทยรัฐบาลนี้ได้ชื้อเครื่องมือในการแก้ไข หรือไม่

“พวกข้าราชการทีนั่งหอคอยข้างชื้อ ขอให้ มีสำนึกรับชื้อประชาชน จากแม่ทัพ นายกองชื้อ มาเสยอำนาจมาเป็เสนาบดี ขอให้ก้มลงมายุ ชาวบ้านบ้าง ขณะนี้ไกลื้อดูปิ๊ดกริดแล้ว หาก รัฐบาลจริงใจแก้ไข ราคายางคงกระตือองสูงชื้อ แน่ จึงขอให้เห็นใจครอบครัวชาวสวนยาง เร่ง แก้ไขพยางราคาให้สูงชื้อ ไม่เช่นนั้นกฎหมาย หรือ ประกาศ คสช. ทีห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ชาวบ้านจะร่วมกันฉีกกั๊ง และยอมติดคุกที กว่ให้ลูกเมียต้องอดตาย” นายถาวร กล่าว

หนุนใช้ 4.44 แก้ราคายางตกต่ำ

นายเจือ ราษลิห์ อดีตร.ส.ส.สงขลา พรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่ ปัญหา ชาวสวนยางเรียก ร้องหลายครั้ง ราคายาง 3 กิโลกรัม 100 บาท ชาวสวนยางอยู่ไม่ได้แน่ เห็นด้วยกับชื้อเรียกร้อง ชาวสวนยาง ทีให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายภา และหัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 สั่งการ แก้ปัญหา บังคับให้ กรมทางหลวง และกรม ทางหลวงชนบท ชื้อยางพาราเป็ส่วนผสมการ ติตถนนของประเทศ ในเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้น.



6 มกราคม 2559 หน้า 13



อย่าซ้ำเติมราคายาง

เพิ่งเริ่มเปิดพ.ศ.ใหม่ ปีวอก 2559 ไม่กี่วัน ก็มีข่าวการเตรียมเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคายางพาราในปีลิงนี้ ส่อเค้าว่าจะยิ่งหนักหนาสาหัสกว่าเดิม

ตามข่าวระบุว่า แกนนำชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดได้นัดประชุมเร่งด่วนในวันอังคารที่ 12 มกราคมที่จะถึงนี้ ที่จังหวัดตรัง เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือหาทางออกในการแก้ปัญหาของพาราที่ราคายังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคารับซื้อขายแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่กิโลกรัมละเพียง 30 กว่าบาท ทั้งคาดแนวโน้มช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้ ราคายางมีสิทธิ์จะตกต่ำต่อจนเหลือเพียงกิโลกรัมละ 25 บาท หรือ “4 โล/ร้อย” ซึ่งเรื่องดังกล่าวรัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเป็นการเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนักขึ้นอีก

ทั้งนี้ จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคายางชนิดต่างๆ ที่การยางแห่งประเทศไทยรายงานล่าสุด เปิดตลาดวันแรกของปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ราคา ณ ตลาดกลางยางพาราภาคใหญ่ ปรากฏว่า ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ กก.ละ 36.59 บาท ลดลง 53 สตางค์ จากช่วงปิดตลาดปี 2558 เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งอยู่ที่กก.ละ 37.12 บาท และเมื่อเทียบกับตอนเปิดตลาดของปี 2558 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่ราคา กก.ละ 61 บาท เท่ากับตลอดทั้งปี 2558 มาจนถึงเริ่มต้นปี 2559 ราคายางได้ลดหายไปถึง กก.ละ 24.41 บาทเลยทีเดียว

ขณะที่ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางฯ ภาคใหญ่ ในวันแรกของปี 2559 ก็เหลือเพียง กก.ละ 35.49 บาท ส่วนในท้องถิ่นรับซื้อขายแผ่นดิบที่ กก.ละ 34 บาท

ณ ระดับ ราคายางพาราดันปี 2559 นี้ถือว่า ต่ำที่สุดในรอบกว่า 12 ปีเลยทีเดียว จากราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบเมื่อปี 2546 อยู่ที่ กก.ละ 38.86 บาท เป็นต้นมา และหากราคายังคงลดลงจนเหลือ “4 โล/ร้อย” หรือ กก.ละ 25 บาทตามที่แกนนำชาวสวนยางภาคใต้หวั่นวิตก ก็จะต้องทุบสถิติราคาลงไปอีก

ซึ่งโอกาสที่ราคายางพาราในปีนี้จะยังคงตกต่ำต่อเนื่องอีก ก็เป็นไปได้สูงเมื่อประเมินจากหลายๆ ปัจจัยลบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสงค์โดยภาพรวมในตลาดโลกความต้องการซื้อขายยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว ทั้งจีนก็มีสต็อกยางในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนรูกาน้ำมันโลกยังคงผันผวนในทิศทางราคาต่ำอยู่

ปัจจัยกลไกตลาดเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะฟันฝ่าได้ แต่แกนนำชาวสวนยางภาคใต้กำลังตั้งข้อสงสัยว่า มีปัจจัยความไม่ชอบมาพากลเข้ามาซ้ำเติม ทำให้ราคายางพารา ยิ่งดิ่งหนักขึ้นไปอีก ก็คือ เรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้เซ็นสัญญาขายยางให้เอกชนจีนรายใหม่ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ โดยให้รับมอบยางจากเอกชนไทยหรือ กลุ่ม 5 เสือซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมาก

นอกจากนั้นสัญญาบางส่วนมีการระบุว่า เอกชนจีนต้องซื้อยางราคาสูงกว่าตลาด กก.ละ 15 บาท ณ ราคาอ้างอิงช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการเซ็นสัญญา ราคายางในตลาดอยู่ที่ กก.ละ 40 บาท หลังจากนั้นราคาก็ตกลงมาเหลือ 30 กว่า จนเกิดความสงสัยว่าจะมีการกดราคาซื้อขายในประเทศให้ลดลงเรื่อยๆ จนถึง 25 บาทเพื่อให้เมื่อถึงเวลาส่งมอบเดือนมีนาคมนี้ ที่สัญญาระบุต้องซื้อยางราคาสูงกว่าตลาด กก.ละ 15 บาท ก็จะเท่ากับ กก.ละ 40 บาทเท่าช่วงที่เซ็นสัญญา

นี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการประชุมแกนนำชาวสวนยาง 12 มกราคมนี้ น่าจะมีข้อเรียกร้องให้

เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีการเซ็นสัญญาขายยางให้เอกชนจีน เนื่องจากเชื่อว่าน่าจะมีคามไม่โปร่งใส

นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง เพราะที่ผ่านมาการระบายขายยางให้กับจีนที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการมาหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2557 ก็ล้วนแต่เกิดปัญหาขาดลอดจนกระทั่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรฯ ได้สั่งให้ฟ้องเอกชนจีนไปแล้ว ที่ไม่ทำตามสัญญาในการรับมอบยางสต็อกที่ตกลงซื้อขายไว้หลายแสนตัน

ดังนั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้รัดกุม อย่าให้เรื่องใหม่นี้ กลายมาเป็นประเด็นที่ซ้ำเติมทั้งความไม่ชอบมาพากลในการระบายขายยางและซ้ำเติมราคายางให้ยิ่งย่ำแย่ลงไปกว่านี้อีก จนทุบสถิติเหลือ 4 โล/ร้อย อย่างที่ชาวสวนยางกำลังวิตกกังวลอยู่

สาโรช บุญแสง

6 มกราคม 2559 หน้า B 12

๓ บิ๊กตุ๋นไม่ใช่เงินอุ้มยาง

พจนานุกรม นายฯ ปิดควักเงิน
ซื้อยางตามเกษตรกรเรียกร้อง ระบุ
ราคาร่วงตามตลาดโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภาย
หลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คงจะ
ไม่ใช้เงินไปแทรกแซงราคายางพารา
ที่ตกต่ำตามที่เกษตรกรชาวสวนยาง
เรียกร้อง เพราะไม่มีนโยบายจะทำ
เช่นนั้น และรัฐบาลคงไม่มีเงินมาก
พอที่จะไปช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาล
เน้นช่วยเหลือที่ยั่งยืน และการช่วย
เหลือในเรื่องค่าครองชีพเพื่อลด
ความเดือดร้อน วันนี้เกษตรกรต้อง
เรียนรู้ว่า ราคายางที่ตกต่ำเป็นเพราะ

เศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันตลาด
โลก รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งและดูแล
เกษตรกรมาตลอด แต่ต้องเข้าใจ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกด้วย

ขณะที่ นายสาฟีอี โต๊ะบู นายก
สมาคมนักสวนยางพารา จ.สตูล
กล่าวว่า ต้องรอดูท่าทีของรัฐบาล
ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ที่ตกต่ำในขณะนี้ว่าจะปล่อยเงิน
ชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละไม่
เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ได้
ในวันไหน เพราะชาวสวนยางพารา
กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก และเม็ดเงิน
ที่ชดเชยเป็นเงินจากค่าภาษีส่งออก
ยางหรือไม่ หากมีการนำเงิน
ส่วนนี้ออกมาใช้ถือว่าเป็นการช่วย

เหลือที่ไม่ถูกต้อง

ขณะเดียวกัน กองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยางที่รับซื้อน้ำยางจาก
เกษตรกรไปผลิตก็ขาดทุนอย่างหนัก
จากราคาที่ร่วงลงมา

นางจินตนา ชัยวรรณการ ผู้
ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้เตรียม
ขยายวงเงิน 5 เลือตามที่ข่าวดังกล่าว
แต่เป็นความคลาดเคลื่อนในการ
สื่อสาร ข้อเท็จจริงคือ ยางที่จะขาย
ไปต่างประเทศต้องให้บริษัทส่งออก
ยางขายโดยยางที่ขายจะต้องเป็น
ยางจากเกษตรกรหรือยางในสต็อก
ของรัฐ ไม่ได้ซื้อจาก 5 เลือแต่
อย่างใด

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 , 11, 15 (1)

ทำทักษิณกลับ จะทำปฏิทินให้

‘บิกตู’แหวะคนฝึกก.ม. สวนยางฮีม-ปัฐบาล

ปฏิทินคู่ดูโอ “แม่-ปู” แจกกระจายช่วงปีใหม่
 บานไม่หุบ “บิกตู” ไม่ปลื้ม ตวาดลั่นมันสมควร
 ใหม่ คนทำผิด ก.ม.มาแจกปฏิทิน ★ มีต่อหน้า 6



▲ สายตายาว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ ตรวจสอบสายตาโดยแพทย์จาก
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลวัดไร่ขิง พบว่าข้างซ้ายยาว
 100 ส่วนข้างขวายาว 250 ก่อนร่วมประชุม ครม.ที่ทำเนียบรัฐบาล.

ทักษิณ

☆ ต่อจากหน้า 1

หน้าจวนเลย ส่งสัญญาณ จนท.เก็บกวาดพื้นสายตา
 ทำเน็จจริงกลับมาพิสูจน์ความผิดจะทำปฏิทินส่งมอบ
 ให้ไปแจกด้วย “บิกปูม-บิกปูม” ประสานเสียง
 ต้องเข้มให้สถานการณ์นี้ที่สุด ทหารเรียก 2 แกนนำ
 แต่งปรับทัศนคติ ซัดแจกปฏิทินในพื้นที่ชุมชนหวัง
 ผลการเมือง เข้าข่ายขัดคำสั่ง คสช. ชาวสวนยางฮีม
 จินายกฯใช้ ม.44 แก้วราคาตกต่ำ “ถาวร” ลั่นพร้อม
 เดินนำขบวนแห่คำสั่ง คสช. อยากได้คดีติดตัวอีก
 สัก 2-3 คดี “ชายหนู” พร้อมให้ ป.ป.ช.-ตง.
 สอนอันไส้ ซ่องโจทกม.ชี้แจงไม่เป็นข่าว ดึงพฤติกรรม
 2 อดีต ส.ส.ปชป.เล่นเอาต่อเอาเถิด

ควันหลงสืบเนื่องจากเทศกาลปีใหม่คาบเกี่ยว
 ประเด็นการเมือง 2 พี่น้องอดีตนักรัฐมนตรี
 นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 จัดทำปฏิทินแจกให้กับประชาชนหลายพื้นที่ทั่ว
 ประเทศ ท่ามกลางการจับตาของฝ่ายความมั่นคง
 มองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเข้าข่ายปลุกระดม
 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน สั่งห้ามและตามเก็บ
 ปฏิทินดังกล่าวจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง
 ล่าสุด นายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่อง
 ไม่เหมาะสมที่จะให้คนทำผิดกฎหมายมาแจกปฏิทิน
 พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามกฎหมาย

“บิกตู” นำ ครม.ทำบุญปีใหม่ขึ้นมื่น

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบ
 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 , 11, 15 (2)

พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการสังกัดหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่ตึกสันติไมตรี จากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ที่บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯ และบรรดาคณะรัฐมนตรี ถวายมีสหน้ายิ้มแจ่มใส เช่นเดียวกับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ที่มีสหน้าที่ยิ้มแจ่มใสเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พล.อ.อุดมเดช ที่ยืนตักบาตรใกล้กับ พล.อ.เปรมชัย คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ทั้งคู่ไม่ได้หันมาพูดคุยทักทายกันแต่อย่างใด หลังเสร็จพิธี นายกฯเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ขณะที่บรรดาคณะรัฐมนตรีเดินมายังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเข้าร่วมประชุม ครม.

ตรวจเช็คสายตา ยาวทั้งชาย-ขวา

ต่อมาเวลา 09.00 น. ก่อนการประชุม ครม. ที่หน้าตึกบัญชาการ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นำตัวแทนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนวัดจันทร์บางกรวย จ.นนทบุรี เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เด็กไทยสายตาดี” จากนั้นนายกฯได้ทดลองเครื่องมือตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนด้วยตัวเอง โดยมีแพทย์เฉพาะทางจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินวมหาราชาธิ (โรงพยาบาลเด็ก) และโรงพยาบาลวัดไร่ขิงให้คำแนะนำ ก่อนที่นายกฯจะขอตรวจวัดค่าสายตาตนเอง พบว่านายกฯมีสายตายาว ข้างซ้ายยาว 100 ขณะที่ข้างขวายาว 250

สอนเด็กโตขึ้นอย่าพาชาติขัดแย้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน โดยหยิบแว่นสวมให้เด็กด้วยตัวเอง พร้อมกล่าวว่า เป็นการแก้ปัญหาปัจจุบันและมองไปถึงอนาคต เอาไว้อ่านหนังสือ และขอให้รักพ่อแม่มากๆ ตอบแทนบุญคุณ สร้างสังคมให้มีความสุข โตขึ้นมาอย่าขัดแย้ง แสดงความคิดเห็นได้ แต่ต้องไม่ทะเลาะกัน ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุม ครม. แต่ยังไม่มาถามกระเช้าเด็กนักเรียนว่า “สวมแว่นแล้วเห็นลุงชัดไหม” เห็นลุงเป็นคนหน้าตักหรือไม่เห็นลุงหงุดหงิดไหม” สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 59 โดยจะเริ่มในวันที่ 9 ม.ค. ตรวจวัดและมอบแว่นสายตาให้นักเรียนชั้น ป.1 พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และจะขยายไปยังนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ต่อไป

นายกฯย้ำไม่เลิกโครงการ 30 บาท

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. แถลงภายหลังประชุม ครม. ว่า วันนี้เป็นการประชุม ครม. ครั้งแรกของปี 2559 เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ได้สั่งการในการขับเคลื่อนการทำงาน และเรื่องการปฏิรูป รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตามเวลาเร่งด่วนทั้ง 6 กลุ่มงานที่รองนายกรัฐมนตรีกำกับอยู่ โดยตนได้ให้แนวทางการทำงานไปแล้วว่าจะชี้แจงกับประชาชนอย่างไรบ้าง สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ประชากรน่าจะเข้าใจหลักประกันสุขภาพเข้มแข็งขึ้นในส่วนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือโครงการบัตรทองยังคงเป็นเหมือนเดิม เคยได้สิทธิอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น แต่จะมีการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพว่าจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม หากทำพร้อมกันทั้งหมด 70 ล้านคน จะต้องเพิ่มงบประมาณอีกเท่าไร ซึ่งเราหาเงินไม่ได้ในส่วนนี้

ปวดกะโหลกราคายางตกต่ำ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังมีเรื่องการศึกษา รถมอเตอร์ไฟฟ้ ที่จะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ก็มีคนจำเป็นที่จะต้องทำให้กับประชาชนเพราะมีการดำเนินการมาแล้ว จึงต้องหางบประมาณส่วนหนึ่งมาสร้างความเข้มแข็งเช่น ระบบการป้องกันมากกว่าการรักษา ให้มีการเรียนรู้ว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อลดค่ารักษาลงไป ไม่ใช่ลดหรือไม่ให้เงิน หากป่วยให้หนียลงก็จะดีเพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่น จึงมีแนวคิดจากคณะกรรมการว่าจะมีการลดหรือเพิ่มเงินอย่างไร ยังไม่ได้ข้อยุติแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย ไม่มีใครจะไปยกเลิกสิทธิ 30 บาท ส่วนสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำนั้น ต้องถามกลับว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไร เคยมีระบบหรือโครงสร้างทำให้หรือไม่ ราคามันตกต่ำหรือไม่ และทำอย่างไรให้หาเงินมาอุดหนุนให้ต้องการแบบนี้หรือไม่ ก็ยกเลิกโครงการ 30 บาทไปเอามาจ่ายค่ายาง ค่าข้าว ให้มันชัดเจนไป เพราะตนมีเงินเท่านั้นแต่ตอนนี้กำลังสร้างความเข้มแข็ง

วาดปฏิทิน “ปุ-แม่่ว” เหมาะไหม

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือห้ามแจกปฏิทินของนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนักข่าวว่า มันสมควรหรือไม่ ขอถามก่อนว่ามันสมควรหรือไม่ ปฏิทินแบบนี้ไม่ได้บอก

ว่าแจกผิดหรือแจกถูก แต่ถามว่าปฏิทินดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ทำมาเพื่ออะไร แล้วประเทศนี้บ้านเมืองนี้มีน้าวอย่างไรหรือแล้วมีการทำผิดกฎหมายหรือเปล่า

ไฟเขียว จันท.ลุยตาม ก.ม.เต็มที

“ไม่เช่นนั้นก็เอาคนที่ทำผิดกฎหมายมาทำปฏิทินแจกสิ แค่นั้นก็เข้าใจแล้ว ไม่ใช่การเมืองไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งสิ้น ผมถามว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหน เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำเท่าที่เขาทำได้ เพราะเขาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายแล้วทำไมจะเอาไปผูกกันหรืออย่างไร คนตั้งขบะยะถ้าคิดว่าไม่ได้ผิดจริงก็กลับมาจะหาปฏิทินให้หลายเล่มด้วยถามเรื่องอื่นเรื่องไร้สาระขี้เกียจตอบ” นายกกฯกล่าว

มีที่ไหนคนทำผิด ก.ม.แจกปฏิทิน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะตอบจดหมายของพรรคเพื่อไทยอย่างไรว่าทำไมถึงไม่ให้มีการแจกจ่ายปฏิทินดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ทำไมผมต้องไปตอบเขาแล้ว ผมมีหน้าที่ไปตอบเขาหรือคิดกับเขาเองว่ามันถูกหรือมันผิดมีคนทำผิดกฎหมายหรือไม่ในปฏิทินนั้น ถามว่าผมเป็นศัตรูกับเขาหรือเปล่าก็เปล่าผมเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยก็เปล่าอีกผมทำหน้าที่ของผมแล้วทำไมคุณไม่เอาคนอื่นมาใส่ไว้ในปฏิทินบ้างเล่า ติดคุกกันอยู่เต็มไปหมดในคุกนั้นไง ก็เอามาออกบ้างสิ คิดขบะยะไปในคุกเอาออกมาทำปฏิทินกันให้หมด” เมื่อถามว่านายกฯมองว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์วางตัวเหมาะสมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ก็ไปตามเขาสิ”

☆ มีต่อหน้า 11

ท้าทักษิณ

☆ ต่อจากหน้า 6

รักษาฟอร์มพูดน้อยต่ออีกวัน จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เดินเสียงออกจากวังสยามพงษ์ไปด้วยเวลา 7.30 นาที โบกมือมีมายกูก่อนจากไป ท่ามกลางความประหลาดใจอีกครั้งของผู้สื่อข่าว หลังจากวานนี้ (4 ม.ค.) ตลอดทั้งวันนายกฯใช้เวลาแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปเพียง 3.14 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลังปีใหม่จะปฏิรูปตัวเองด้วยการพูดน้อยลง และลดการพูดให้สั้นให้น้อยลงไม่ทะเลาะกับผู้สื่อข่าว “บักป้อม” แจงฝ่ายมั่นคงต้องเข้ม พล.อ.ประวิตร รมว.กระทรวงกลาโหม รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนักข่าว



6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 11, 15 (3)

ทุกปฏิทินแจกช่วงปีใหม่นี้ในทันทีภาคอีสานว่าเรื่องนี้ รว.มหาดไทย ได้ตอบไปแล้วฝ่ายความมั่นคงฝ่าย ระวังทุกอย่าง ไม่ได้มองแค่รูปของอดีตนายทักทิม และ น.ส.ยิ่งลักษณ์

ให้สังคมตัดสินแจกปฏิทิน “ปู-แม่”

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสานสั่งแจกปฏิทินรูปคู่ของนายทักทิม ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่าคงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งอะไร เขาเข้าไปตามวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่อยากให้สังคมดูเจตนาเป็นเรื่อง การเมืองหรือไม่ หากไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไร แต่คนที่ สั่งดูแล้วเห็นว่าน่าจะเกี่ยวกับการเมือง ส่วนตัวมอง ว่าการแจกปฏิทินทำได้ แต่ถ้าต้องการให้เกิดคุณ ประโยชน์กับผู้รับไม่จำเป็นต้องใส่รูปก็ได้ตนไม่ได้ ไปมองในแง่การเมือง รัฐบาลต้องการให้สถานการณ์ การเมืองนิ่ง เพราะบ้านเมืองมีความขัดแย้งกัน มกัพอความและรัฐบาลไม่ใช่ผู้ขัดแย้งแต่ถ้าใครจะ ทำให้เกิดกลุ่มคนมีปัญหา ทำให้ขัดแย้งกันอีก ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องทำไม่ให้ เรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้น

“มท.1” พบ ชรก.มท.เอี่ยว โกงลอต.3

พล.อ.อนุพงษ์ยังให้สัมภาษณ์กรณีที่น่ายวิญญู เลือกราง รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ส่งรายชื่อ ข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ในบัญชีข้าราชการทุจริตชุด ที่ 3 ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไปดำเนินการว่า เรื่องนี้นายสุชี มากบุญ รว.มหาดไทย รับรายชื่อ มาแล้ว และรายงานตนด้วยว่าจาแต่ยังไม่เห็นหนังสือ ใข้มีรายชื่อในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่จำไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไร จะดำเนินการ ส่งโทษให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนกฎหมาย โดยตั้ง คณะกรรมการสอบสวนการทำหน้าที่ตามลำดับเพื่อ เก็บข้อเท็จจริงต่อไป ถ้าชี้มาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตก็ลงโทษทันที เมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทย ตั้งเป่าลดปัญหาการทุจริตในปี 2559 อย่างไรบ้าง รว.มหาดไทยตอบว่า รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการปราบปรามทุจริต ไม่เลือกว่าเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ สร้างค่านิยมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ปชป.เตือนระวิงตกเป็นเหยื่อยั่ว

นายวิรัตน์ กัลยาจิต หัวหน้าทีมกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจยึดปฏิทินปีใหม่ 2559 ที่มีภาพของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายทักทิม ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ที่ จ.ขอนแก่นว่าคนกลุ่มนี้มีเป้าหมาย ชัดหวังดิสเครดิตทหาร คสช.และ ครม. ทำทุกอย่าง

เพื่อช่วยให้อาเภอเกี่ยว ถ้าถึงจะขัดคำสั่ง คสช.หวัง หยิบข้อเท็จจริงบางส่วนมาบิดเบือนใส่ร้ายทหารใน โลกออนไลน์ เช่นเดียวกับที่ จ.ขอนแก่น ทหารจึง ต้องปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม ชี้แจงทำความเข้าใจ ประชาชนแต่ละพื้นที่ให้ดีกว่ากระทำให้ใดๆนั้น ไม่ได้ทำตามอำเภอใจ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเหยื่อ กลุ่มคนบางกลุ่มเข้าแผนพวกมีเป้าหมายล้มรัฐธรรมนูญ หวังเร่งการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อกลับเข้ามา มี อำนาจรัฐอีกครั้ง

ทหารเรียก 2 เลือดแดงปรับทัศนคติ

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ที่เรือนรับรอง มทบ.28 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น พล.อ.สมชาย ครงภาฉาย รองผ.มทบ.28 พร้อม พ.ท.พิทักษ์พล ชุศรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่น และนายสัมภรณ์ ศรีหงส์ ป้องกันจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกตัวนางปัญญา นาคชัย อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 189/25 ม.4 ต.โนนเมือง อ.เมืองขอนแก่น ประธานกลุ่มสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน นางอรทัย โพลีศรี อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91 ม.4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น แกนนำกลุ่มคนเลือดแดงขอนแก่น มารายงานตัวและ ปรับทัศนคติ หลังร่วมกันแจกจ่ายปฏิทินปีใหม่ ที่มี ภาพของนายทักทิม ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการออกมา เคลื่อนไหว ในขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์อดีตนายทักทิม และอดีต ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย พบปะประชาชน และทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ในที่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เวลาในการพูดคุยนานกว่า 1 ชั่วโมง

ชี้ชัดขัดคำสั่ง คสช.-หวังผลการเมือง

ด้าน พล.อ.สมชาย ครงภาฉาย รองผ.มทบ.28 กล่าวว่า การแจกจ่ายปฏิทินปีใหม่นี้ไม่ผิด แต่ที่ ตรวจพบและมีการเชิญมารายงานตัว รวมทั้งการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงที่ อดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ขอนแก่นพบว่า มีการ แจกจ่ายในพื้นที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมาก ถือเป็น การเข้าข่ายของการหวังผลทางการเมืองที่ชัดเจน ขัดต่อคำสั่งของ คสช. ซึ่งชุดปฏิบัติการของกองกำลัง รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่นได้ตรวจยึด ปฏิทินที่มีการลงนามโดยอดีตนายกฯมาได้ทั้งหมด 6 ชุด และป้ายข้อความต้อนรับอีก 1 แผ่น ซึ่งตรวจ ยึดได้ในเขต อ.บ้านไผ่ ดังนั้น หากมอบให้กันในบ้านเพียงลำพังก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่ห้ามแจกจ่ายใน สถานที่ราชการ หรือสถานที่ของรัฐ หรือในห้อง ประชุมสัมมนา หรือสถานที่ทำบุญ ที่มีคนชุมนุม จำนวนมาก จะถือเป็นการขัดต่อคำสั่งของ คสช. และจะเป็นการทำลายตัวเอง เพราะกำลังทหาร ในพื้นที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวตลอดที่มีการ ลงพื้นที่

นายกฯให้ กรม.น้อมนำ ส.ค.ส.ในหลวง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะ รัฐมนตรีว่า นายกฯได้ชี้แจง ส.ค.ส.ปีใหม่ที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชน ซึ่ง มีสาระสำคัญว่า ชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้ง สมหวัง ผิดหวัง ฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียม ใจให้พร้อมอย่าประมาท พระราชทานพรให้คนไทย เสริมสร้างสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังใจ แข็งแรง กำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น มีสติรู้เท่าทัน เพื่อนำพาตัวเองให้ผ่านพ้นสถานการณ์ และบรรลุ ความสำเร็จอย่างที่ใจปรารถนา นายกฯบอกว่า กรม. ต้องรับพระราชดำรัสใส่เกล้าฯนำมาเป็นแนวทาง ในชีวิตตนเองครอบครัว เป็นแนวทางในการทำงาน รัฐบาลสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติเพื่อให้ ผ่านพ้นปัญหาในอดีต ไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นวนเวียน กลับมา ถ้าดูเนื้อหาพระราชดำรัสที่พระราชทานมา นั้น สังคมโดยรวมจะดีได้ทุกคนต้องมีสติ ฉะนั้น การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทุกคนต้องช่วยกัน

มอบ 4 การบ้านสำคัญตระกูลปี 59

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ ชี้แจงแผนงานในปี 59 สำหรับรัฐมนตรีกระทรวง ต่างๆ โดยต้องการให้ทุกกระทรวง ทุกกลุ่มงานหยิบ เรื่องสำคัญ 4 เรื่องมาเป็นตัวตั้ง 1.การบริหารราชการ ปกติ 2.การปฏิรูป ทั้งที่เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จ ลื่นในรัฐบาลนี้ เรื่องที่ต้องทำและต้อง 3.การแก้ไข ปัญหาเร่งด่วน อาทิ ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และ 4.การขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงสร้าง เศรษฐกิจ การเงินการคลัง การบริหารจัดการน้ำ ทั้ง 4 เรื่องเป็นเรื่องหลักที่จะดำเนินการในปีนี้แผนงาน ทั้งหมด ทั้งรองนายกฯและรัฐมนตรีจะต้องหยิบ ทั้งหมดมาลงรายละเอียด ต้องมีผลสัมฤทธิ์ในระยะ เวลาที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดสำเร็จแค่ไหน

ล้างใพรื้อโฆษกกระทรวงมุงตีปีบ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมา นายทักทิมพยายามอธิบายความให้สังคมเข้าใจว่าเรา กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้น ในปีนี้จึงขอให้ทุกภาคส่วน ทำหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดย ในที่ประชุมนายวิญญู เครืองาม รองนายกฯได้เสนอ ผลการประชุมด้านประชาสัมพันธ์ที่เป็นประธาน อยู่ว่า ในปีนี้จะมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นกำหนด ให้แต่ละกระทรวงต้องเสนอโฆษกกระทรวงขึ้นมา ใหม่ และนำเสนอให้ ครม.รับทราบ ต่อไปนี้ถ้ามี ข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆ สื่อมวลชนจะมีตัว เลือกมากขึ้น หากไม่ทำอะไรโฆษให้ แต่ถ้าทำอะไร มีคุณให้ นอกจากนี้อาจจะต้องมีทีมโฆษของกรม



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 11, 15 (4)

งานคลังสต็อกด้วยเพื่อช่วยกันชี้แจง นายกษบอกล่าว จะลดการชี้แจงของท่านให้น้อยลง แต่รัฐมนตรีและ รองนายกษบอจะต้องชี้แจงอธิบายความให้มากขึ้น ร่วมกับ โฆษกกระทรวง และรองนายกษบอจะต้องชี้แจง อธิบายความในเรื่องสำคัญที่รับนโยบายไปขับเคลื่อน ปฏิบัติ ต้องชี้แจงให้ที่ประชุม ครม.ทราบด้วย ส่วนรัฐมนตรีถ้ามีเรื่องสำคัญก็ต้องชี้แจงต่อ ครม. เช่นเดียวกัน จะนั่งนิ่งๆอย่างเดียวไม่ได้แล้ว

กระตุกรัฐหรือที่มเศรษฐกิจก่อนฟัง

นายอุเทนชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่าหลังจากที่ทีมเศรษฐกิจที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าทีมเข้ามาบริหาร มักจะมีมาตรการในลักษณะขายผ้าเอาหน้ารอด ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 48 เศรษฐกิจโลกตอนนั้นดีผลดีอะไรไปก็ขายได้ ต่างจากในตอนนี้ ที่ผู้ซื้อไม่มีกำลังซื้อ แล้วจะเพิ่ม การผลิตเพื่ออะไร ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาในตอนนี้แต่ จะพาประเทศไปที่ปากเหวมากกว่า ดังนั้น มาตรการ เดิมๆในยุคนั้นแต่นำมาใช้ในหัวงเวลาที่ต่างกันย่อม ไม่มีทางพลิกฟื้นประเทศในตอนนี้ได้ ทางแก้เศรษฐกิจ ที่ดีที่สุดคือการรัดเข็มขัด ลดรายจ่ายมากกว่าพยายาม เพิ่มรายได้ ส่วนการลดอัตรารายจ่ายภาครัฐอย่างไร หากนายสมคิดคิดไม่ได้ก็พร้อมที่จะไปให้คำแนะนำ สุดท้ายขอให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจต้องกล้าใช้ อำนาจไปยึดคิดแต่คนแก่ๆ หน้าเดิมที่สร้างปัญหาและ ภัยในประเทศ ยังมีคนดี เก่งอีกมาก เปิดใจที่จะ รับคนใหม่ๆเข้าไปช่วยงานในด้านกฎหมาย การ ร่างรัฐธรรมนูญและด้านเศรษฐกิจ

ชาวสวนยางจึกษช.ใช้ ม. 44 แก้วราคาตก

นายบุญส่ง นันทอง นายกษบอสมทพันธ์ ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหา ราคาขางพาราคตกต่ำว่า ขณะนี้ราคาขางตกต่ำหนัก สุดในรอบ 100 ปี ตั้งแต่มีขางเกิดขึ้นในประเทศไทย เกษตรกรเริ่มเป็นหนี้สินมากขึ้น บ้างรายเริ่มโค้นขาง เพื่อขายต้นนำมาปลดหนี้ และยอมให้ยึดรถเพราะ ไม่สามารถผ่อนได้ ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 1.เร่งหา มาตรการหยุดการไหลของราคาไม่ให้ตกต่ำ 2.เรียก ผู้ผลิตในกลุ่มอาเซียนมาหารือเพราะเกษตรกรทุก ประเทศขณะนี้เดือดร้อนหนัก 3.เร่งจ่ายเงินชดเชย ไร่ละ 1,500 บาทให้ทั่วถึง 4.ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ให้แปรูปยางให้มีมาตรฐานเพราะหลายกลุ่มทำไม่ได้ แต่ติดขัดที่การรับรองจากรัฐ 5.ให้เรียกประชุมคณะ ทำงานแก้ไขปัญหาราคาขางตกต่ำที่ รว.เกษตรฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 และขอให้หัวหน้า กศช. ใช้มาตรา 44 นำขางในสต็อก 8 แสนตันมาทำถนอม

โดยส่งยงทั้งหมดให้ อบจ. หรือท้องถิ่นทั่วประเทศ นำไปผลิต หากรอให้กรมทางหลวงดำเนินการก็ไม่ มีการดำเนินการ เพราะตั้งข้อสังเกตว่ามีผลประโยชน์ กับเอกชนที่ใช้ขางมดตอยหรือไม่

นายปิติศักดิ์ หิยมุด อายุ 48 ปี เกษตรกร ชาวสวนยางในบ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เลขาณูการกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง พรหมคีรีกล่าวว่า เห็นด้วยกับการรวมตัวกันของ ชาวสวนยาง ที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ ม. 44 มา แก้ไขปัญหาราคาขางพาราที่กำลังตกต่ำลงทุกวัน

“ถาวร” พร้อมนำขบวนชาวสวนยาง

นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์และแกนนำ กปส. กล่าวว่า วันนีขาง ราคาตกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เหลือ 4 กิโลกรัม 100 บาท ภายหลังรัฐบาลออกกฎหมายขยับองค์การ สวนยางและศูนย์วิจัยการขาง มาเป็นองค์การขาง แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า องค์กรใหม่นี้ยังไม่ เคลื่อนไหวแก้ไขใดๆเลย จะขอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ช่วย ก็เคยข่ายี่ ชาวสวนยางสวนป่าล้ม ที่รับปากราคาป่าล้ม กิโลกรัม ละ 5 บาท ราคาขาง กิโลกรัมละ 60 บาท ก็ลอยแพ ชาวบ้าน จะหันหน้าพึ่งนายกฯ ก็กลัวองค์การการ ก้าโลก (WTO) จะเอาผิดอีก ตนเดินขบวนมีคดีติดตัว 10 คดีแล้ว จะเพิ่มอีก 2-3 คดี เพื่อช่วยชาวบ้าน คงไม่ตาย

ลั่นชาวบ้านยอมติดคุกดีกว่าอดตาย

นายถาวรกล่าวต่อว่า บริษัทร่วมทุนขางสาม ชาติ ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ถ้าหนดให้ รว.คลังไทย-อินโดนีเซีย รว.พาณิชย์ขอมมาเลเซีย เป็นผู้ร่วมบริหารจัดการ ถามว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรงค์ รว.คลังเคยลงมาดูปัญหานี้หรือไม่ หรือ แม้แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทร่วมทุนสาม ชาติ ที่เป็นขางมาเลย์นั่งกินเงินเดือนในประเทศไทย รัฐบาลนี้ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการแก้ไขหรือไม่ พวก ข้าราชการที่นิ่งทอดขางข้างขอให้มีส่วนีกรับใช้ ประชาชนจากแม่ทัพนายกองขึ้นมาสวยอำนาจมา เป็นเสนาบดี ขอให้ก้มลงมาดูชาวบ้านบ้าง ขณะนี้ โกธ่ถูกปิดกริดแล้ว หากรัฐบาลจริงใจแก้ไขราคา ขางคงกระเตื้องสูงขึ้นแน่ จึงขอให้เห็นใจครอบครัว ชาวสวนยางเร่งแก้ไขขางราคาให้สูงขึ้น ไม่เช่นนั้น กฎหมายหรือประกาศ คสช.ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ชาวบ้านจะร่วมกันเลิกทิ้งและยอม ติดคุกดีกว่าให้ถูกยึดต้องอดตาย

ปชป.เห็นด้วยจัด ม. 44 แก้วขางตก

นายเจือ ราษีห์ อดีต ส.ส.สงขลาพรรคประ-

ชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี เกษตรกรสวนขาง 17 จังหวัด ภาคใต้ จะนัดรวมตัวที่สถาบันเกษตรกรหลายจังหวัด เพื่อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้มาตรา 44 ประกาศ ชดเชยราคาให้กิโลกรัมละ 50-60 บาทว่า เห็นด้วย กับข้อเรียกร้องชาวสวนขาง ถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจริง ควรประกาศเป็นมติคณะรัฐมนตรี บังคับให้กรม ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้ขางพารา เป็นส่วนผสมการตัดถนนของประเทศ ในเปอร์เซ็นต์ เพิ่มมากขึ้นอย่าเพียงแต่ขอความร่วมมือจากหน่วย งานราชการเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดผลการปฏิบัติ จริงเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำได้ จะช่วยระบายนางพารา ได้ปีละหลายหมื่นตัน ไม่อยากเห็นภาพการออกมา ชุมนุมเรียกร้องจนเกิดการปะทะรุนแรง แต่ถือ เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องการอยู่รอด รัฐจึงไม่ควร นิ่งเฉยต้องแก้ไขโดยด่วน

“มีชัย” ไม่สะท้านผีปากนักการเมือง

ด้านความเคลื่อนไหวการขางร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เมื่อเวลา 18.30 น. ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรธ.ถึงการ ลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ส่วนใหญ่ที่เสนอมาเมื่ออยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว กรณีมีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ กรธ.ที่เปิดช่อง ให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้น การเลือกนายกฯ คนนอกต้องโทษพรรคการเมืองเพราะตามขั้นตอน พรรคการเมืองจะเป็นผู้เลือกนายกฯ จะมาโทษ รัฐธรรมนูญและ กรธ.ไม่ได้ เมื่อถามว่า กรธ.ไม่ ปรับแก้จะเป็นขบวนไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายมีชัยตอบว่า ขอฟังความเห็นก่อน แต่ถ้า ทำแล้วทุกอย่างคงที่จะปฏิบัติไปทำไม การปฏิรูป ต้องมีของใหม่เท่าที่ทำโหลมาร้อยละ 60-70 เห็น ด้วยกับภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อถามว่าขณะนี้ ฝ่ายการเมืองพุ่งเป้าโจมตีที่ตัวประธาน กรธ.โดย ตรง นายมีชัยตอบว่าเป็นความรู้สึกของนักการเมือง ช่วยไม่ได้ เป็นความทุกข์ของนักการเมือง ไม่ใช่ ของตน เกร็ดขงตนมีเท่าไรก็ยังมีอยู่เท่านั้น เกร็ดคิดไม่ได้สร้างด้วยคำพูดแต่สร้างด้วยการกระทำ

นิรโทษ-ปรองดองไม่ต้องเขียนใน รธน.

นายมีชัยกล่าวว่า ส่วนความสืบหน้าเรื่อง ความปรองดองในร่างรัฐธรรมนูญนั้น คณะอนุกรรมการ ศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดอง ได้ รายงานแนวทางเข้ามา กรธ.พิจารณาเห็นว่ากลไก ที่ทำให้เกิดการปรองดองในอนาคตได้เขียนแล้วใน หลายส่วน เช่น การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว จะ ช่วยเรื่องการปรองดอง ไม่ให้มีฝ่ายใดชนะจนอีก ฝ่ายอยู่ไม่ได้ การให้อำนาจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปิด อภิปรายเสนอแนะรัฐบาลเพื่อหาทางออกให้ประเทศ

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6, 11, 15 (5)

กรณีเกิดวิกฤติการเมือง แต่สำหรับการปรองดองที่จะให้เกิดขึ้นในวันนี้ยังคิดไม่ออก ไม่รู้จะเขียนอะไรในรัฐธรรมนูญแล้วทำให้คนหันหน้าเข้าหากัน ไม่รู้จะนำบทสนทนาไหนไปใส่ไว้แล้วถึงจะเลิกขัดแย้ง การปรองดองต้องอาศัยการกระทำอีกหลายอย่าง ต้องใช้เวลาจร. อาจต้องเสนอไปว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปทำ เมื่อถามว่าจะต้องเขียนในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่าให้มีองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่เรื่องความปรองดอง นายมีชัยตอบว่า ไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญ เรื่องการตั้งคณะกรรมการองค์กรนั้น นายกรัฐมนตรีทำได้เลย หรืออาจใช้มาตรา 44 ก็ได้ รวมถึงการนิรโทษกรรมก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ หลายอย่างทำได้โดยไม่ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ

อู๋ม “อภิสิทธิ์” มีคุณสมบัติเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า กรณีคำพิพากษาศาลแห่งที่ระบุว่า คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1163/2555 ให้ปลดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกจากราชการทหารนั้น ขอบด้วยกฎหมาย จะส่งผลให้นายอภิสิทธิ์ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ นายมีชัยตอบว่า กรณีนายอภิสิทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ที่ ๒. เพราะคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. ที่ ๒. กรณีระบอบการห้ามผู้ทุจริตต่อหน้าที่ที่ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่กรณีนายอภิสิทธิ์เป็นคนละกรณี เพราะถูกปลดออกเนื่องจากคุณสมบัติการเข้ารับราชการไม่ถูกต้อง ไม่ใช่กระทำผิดเนื่องจากการทุจริต จึงไม่เข้าข่ายต้องห้ามตามที่ ๒. กรธ. เขียนไว้ ยืนยัน กรธ. ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง เมื่อถามย้ำว่า มีการให้เอกสารเท็จเข้าสู่สมัครรับราชการทหาร นายมีชัยตอบว่า ต้องไปว่ากัน ใครสงสัยก็ไปยื่น กกต. พิจารณา เมื่อถามว่า จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว เรื่องการออกเสียงประชามติหรือไม่ นายมีชัยตอบว่า ไม่ต้องแก้ เพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าเสียงประชามติคือการใช้เสียงข้างมากของคนที่ออกมาลงคะแนนและ กกต. ก็เข้าใจแบบนี้เหมือนกัน

ขงยกกระดับแผนศึกษาเทียบเท่า ก.ม.

จากนั้นนายมีชัยได้เป็นประธานการประชุมกรธ. เพื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย โดยนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อ กรธ. ว่า ประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเขียนในรัฐธรรมนูญมี ๕ เรื่อง คือ ๑. ให้มีแผนการศึกษาที่มีสภาพการบังคับเทียบเท่ากับกฎหมาย มีผลผูกพันกับทุกรัฐบาล มีกลไกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐบาลต้อง

แถลงและรายงานความคืบหน้าเรื่องแผนการศึกษาต่อรัฐสภาปีละ ๑ ครั้ง ๒. ให้มีกลไกรัฐธรรมนูญด้านการศึกษาและการตรวจสอบจากภาคประชาชน ๓. ให้มีการกระจายอำนาจและงบประมาณในการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา ๔. การปฏิรูปกระบวนการงบประมาณด้านการศึกษา ให้จัดสรรตามอุปสงค์เป็นรายบุคคลมากกว่าการจัดสรรเป็นภาพรวม ๕. การปฏิรูปนโยบายการศึกษาให้เป็นเชิงประจักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ

ปลดแอก ดร. พันเงียมมือการเมือง

นายอุดมกล่าวว่า ส่วนการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้เห็นศึกษาปัญหาตำรวจ พบว่ามีปัญหาหลัก 4 เรื่องที่จะต้องปฏิรูปคือ ๑. ปัญหาการเมืองแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของตำรวจ ในลักษณะระบบอุปถัมภ์ ไม่คำนึงถึงระบบอาวุโส ความสามารถ ๒. ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ต้องลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายให้ชัดเจนมากขึ้น ๓. ปัญหางานสอบสวนถูกบงการจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องจัดการงานสอบสวนให้มีความเป็นภาวะวิสัยที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการแทรกแซง เพราะที่ผ่านมางานสืบสวนมีการเข้าไปก้าวก่าย ทำให้การสืบสวนมีความคลงแคลงใจ ๔. ปัญหาเรื่องงานและปริมาณงานของตำรวจ จะต้องถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานจราจร ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่มียุติสรุปว่าจะบัญญัติการปฏิรูปทั้ง ๒ เรื่องลงในรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะไปหรือในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แยกสอบสวนเป็นสำนักคดีอาญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม กรธ. มีการแจกเอกสารผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย โดยสรุปแนวทางปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีประเด็นที่น่าสนใจที่กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 11 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่มีอำนาจแต่งตั้ง ผบ.ตร. แต่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย สตช. และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ประกอบด้วยกรรมการ 16 คน มีวาระ 2 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยตำแหน่งประธาน ก.ตร. ให้มาจากอดีต ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งจากตำรวจยศ พ.ต.อ. ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังเสนอให้แยก

งานสอบสวนออกจาก สตช. ไปตั้งเป็นสำนักงานสอบสวนคดีอาญา เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานสอบสวนคดีอาญา ประกอบด้วย สำนักคดีอาญา สำนักนิติวิทยาศาสตร์ สำนักพิสูจน์หลักฐาน และสำนักทะเบียนประวัติอาชญากร หากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอาจย้ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มาสังกัดสำนักงานดังกล่าวด้วย

พท. ย้ำร่าง รธน. เพาะเชื้อวิกฤติ

นายคณิน บุญสุวรรณ ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนี้ว่า กรธ. จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตัดสินชี้ขาดเมื่อเกิดวิกฤติในประเทศว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เหมือนเดิมพันเข้ากองไฟ เพราะเป็นองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งและอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายประจำ ส่วนที่เข้มงวดการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง แต่ที่มา ส.ว. ไม่ได้ออกมาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นการขัดแย้งกันเอง ทำให้โครงสร้างทางอำนาจตามรัฐธรรมนูญต้องเสียสมดุล ท้ายที่สุดหากก็ต้องปฏิวัติอยู่ดี ไม่อยากเห็น กรธ. ตั้งธง มีอคติกับนักการเมืองมากเกินไป การเขียนกติกาที่มีอคติมีแต่จะนำไปสู่วิกฤติหรือทางตันไม่วันใดก็วันหนึ่ง กรธ. คงรู้ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญแบบเด่นซ่อนแอบเช่นนี้ ไปไม่รอดและจะเกิดวิกฤติตามมาแน่ จึงให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดับวิกฤติแทน

แนะใช้ยาแรงเท่าเทียมทุกองค์กร

นายชูศักดิ์ สิรินิล หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ระบุดังกล่าวกับนักการเมืองนั้น หากจะปฏิรูปและป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างจริงจัง ร่างรัฐธรรมนูญควรกำหนดมาตรการอื่นๆ ด้วย เช่น กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ หรือองค์กรอิสระต้องเผยแพร่ทรัพย์สินต่อสาธารณะ ตรวจสอบความร่ำรวยของทุกภาคส่วนในสังคม โดยใช้มาตรการทางรายได้และภาษี นอกจากนั้นการดำเนินการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอดีตมีการเลือกปฏิบัติเป็นสองมาตรฐาน องค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักนิติธรรม เป็นที่มาของความแตกแยกของชนในชาติ จึงควรกำหนดให้มีการปฏิรูปองค์กรทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตทั้งในส่วนที่มา อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบการใช้อำนาจ หากทำเช่นนี้เท่ากับให้ยาแรงโดยเสมอหน้า วินิจฉัยโรคได้ตรงจุดที่สำคัญต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับ คสช. และรัฐบาลไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน



6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 , 11, 15 (6)

ป.ป.ช.ตั้งแท่นสอบทรัพย์สิน “เฉลิม”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า กรรมการ ป.ป.ช.ได้ลงมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต รมว.แรงงาน เนื่องจากมีข้อสงสัยบางประการในการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดต่อ ป.ป.ช. ในสมัยที่เป็น รมว.แรงงาน ว่ามีการนำเงินจากหน่วยงานในสังกัดมาใช้จ่ายในลักษณะการตั้งบราชการลับวงเงินหลายล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงปี 2557 ที่มีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.มีการเบิกจ่ายงบลับจำนวนนี้กว่า 6.4 ล้านบาท

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่ายอมรับว่า ป.ป.ช.มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนบัญชีทรัพย์สินของ ร.ต.อ.เฉลิมจริง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการอยู่ เมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับงบเบิกจ่ายงบประมาณลับของกระทรวงแรงงานจำนวนหลายล้านบาทในช่วงที่ ร.ต.อ.เฉลิมเป็น รมว.แรงงานหรือไม่ นายวรวิทย์ตอบว่า ยังไม่สามารถระบุได้ว่า ทรัพย์สินส่วนตัว หรือได้มาช่วงเวลาใดที่ผิดกติกา ต้องรอผลตรวจสอบของคณะอนุกรรมการไต่สวนก่อน ที่ขณะนี้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

“กตด.” เดินหน้าฟ้องหมิ่น “กุซงก์”

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กตด. แถลงภายหลังการประชุม กตด.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักกฎหมายและคดี ในกรณีการดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อนายกุซงก์ นูตราวังศ์ อดีตเลขาธิการ กตด.ฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 328 และ 328 โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องผลการพิจารณาคดีของ กตด.จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่สนง.ผู้สองห้องแล้ว เพื่อให้ตำรวจดำเนินการต่อไป และไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครผิดใครถูก

“สุขุมพันธุ์” ท้า ป.ป.ช.-สตง.สอบ

สำหรับการตรวจสอบความไม่โปร่งใสการบริหารงานของ กทม. ที่นำโดยนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในโครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี โครงการขยายสัญญาเดิมรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง 10 ปี และโครงการประติบัติไฟแอลอีดีตกแต่งบริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น วันเดียวกัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีนายวิลาศเตรียมยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าเข้าใจดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้สังคมเกิดคำถาม และข้อสงสัย แต่เวลาที่มีคำถามจากสังคม ทาง กทม.ออกมาชี้แจงกลับไม่ค่อยมีข่าวออกมาให้เห็น จึงอยากขอความร่วมมือ ขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้วย ส่วนการชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ทาง กทม.ยินดีแต่การร้องขอข้อมูลต้องมาจากช่องทางที่ถูกด้วย ส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดทั้งข้าราชการประจำหรือข้าราชการฝ่ายการเมือง ความมาจากองค์กรอิสระที่ถูกตั้งตามกฎหมาย

ข้อใจบทบาท 2 อดีต ส.ส.กทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวว่า ส่วนการใช้เงินงบประมาณจำนวน 39 ล้านบาท ในโครงการประติบัติไฟแอลอีดีนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่ ขณะเดียวกัน กทม.ได้ส่งข้อมูลไปยัง สตง.เรียบร้อยแล้ว “จะให้ผมไปตรวจสอบโดยทันทีเพียงเพราะว่าเป็นอดีต ส.ส. 2 คนมากแล้วอ้างผมทำไม่ได้ ต่อให้ผมจะรักพรรคแค่ไหน หรือรักอดีต ส.ส.มากแค่ไหน ถ้าออกมากล่าวหาเพื่อให้ตรวจสอบโดยทันทีนั้น ผมทำไม่ได้ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง และลูกน้องผมด้วย” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวและว่า ทุกครั้งที่อดีต ส.ส.ทั้ง 2 คน ออกมากล่าวหา กทม. ได้ออกมาชี้แจงว่าข้อกล่าวหาว่าไม่เป็นความจริง ทั้ง 2 คนก็เงียบหายไป ไม่มีการพูดถึงใดๆอีกเลย ทุกครั้งที่มีปัญหาขอยืนยันว่า ได้ชี้แจงกับพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่มีชี้แจงกลับมีการออกมาพูดกล่าวหาของอดีต ส.ส. โดยส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าจะออกมาได้อย่างไร

“วิลาศ” จับผิด กทม.แจ้งข้อชี้ซีทีวี

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอมรรุ่ง กุล รองผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงถึง 3 โครงการดังกล่าวว่า โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวีและติดตั้งซีซีทีวีที่นายอมรรุ่งระบุว่าได้ส่งเอกสารสัญญาการติดตั้งกล้องซีซีทีวีให้ตนทั้งหมดแล้ว เป็นการโกหก เพราะตนทำหนังสือขอรายละเอียดสัญญาติดตั้งซีซีทีวี รวมถึงสัญญาเกี่ยวกับซีซีทีวีทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณ 56 ครั้งแรกในวันที่ 22 ต.ค.58 แต่ กทม.ส่งสัญญาจ้างเหมาของปี 56-58 มาให้ โดยไม่มีรายละเอียดของสัญญาติดตั้งซีซีทีวี ไม่มีที่โออาร์ ไม่มีราคา ไม่มีคุณสมบัติของกล้อง ไม่มีชื่อบริษัทผู้สัญญา นอกแค่ว่ามีกล้องติดตั้ง 11,000 ตัว

เหน็บอย่าโปร่งใสแค่สร้างภาพ

นายวิลาศกล่าวว่า ต่อมาในวันที่ 26 พ.ย.58

จึงทำหนังสือขอเอกสารรายละเอียดสัญญาติดตั้งซีซีทีวีทั้งหมด โดยแจ้งว่าเอกสารที่ กทม.ส่งมาไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ เพราะ กทม.ระบุว่าติดตั้งกล้องไปแล้ว 47,000 ตัว แต่กลับไม่มีรายละเอียดการทำสัญญาติดตั้งซีซีทีวีจากกรรมการที่ทำการตรวจสอบ พฤติการณ์ปกปิดข้อเท็จจริงเช่นนี้ถือว่ามีการทุจริต ขอให้ กทม.หุดความจริง หากบริษัทใดก็เปิดเผยสัญญาทั้งหมด อย่าไปวิ่งไล่แต่ปากผ่านสื่อว่าพร้อมให้ตรวจสอบเพื่อสร้างภาพส่วนกรณีที่ทาง กทม.ปฏิเสธไม่มีการอื้อในโครงการติดตั้งไฟแอลอีดี 5 ล้านดวง วงเงิน 39.5 ล้านบาทนั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่า มีพฤติการณ์สื่อทุจริตและอ้างงานเพราะบริษัทที่เข้าร่วมเสนอราคาแข่งเพิ่งจดทะเบียนขออนุญาตทำธุรกิจตกแต่งไฟ แล้วยื่นขอเพื่อเป็นบริษัทคู่แข่งในการประมูลเท่านั้น

☆ มีต่อหน้า 15

ท้าทักษิณ

☆ ต่อจากหน้า 11

คำสั่ง ม.44 เชือด 59 ขรก.เจียว โกง

คำวันเดียวกันเริ่มไปขจัดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 59 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 57 โดยมีคำสั่งถึงการระับการปฏิบัติหน้าที่ที่ย้ายตำแหน่ง รัับเงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนพ้นจากตำแหน่งไปเลย จำนวนกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย นักวิชาการ ข้าราชการพลเรือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ อปท. และกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนนี้มีชื่อของ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการ สสส. รองประธานคนที่ 2 และกรรมการ สสส.อีก 6 ราย โดยให้พ้นจากการเป็นกรรมการและการดำรงตำแหน่ง พร้อมให้ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งกรรมการใหม่

6 มกราคม 2559 หน้า 7, 10 (1)



ยึดหลักการตลาดนำการผลิต
ความสำเร็จ 'สหกรณ์ดอนหอ'

หน้า 10

นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด ต.ข้าวสาร อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี ภายใต้การนำของเกษตรกรหัวก้าวหน้า "สมพงษ์ หมั่นมา" ในฐานะประธาน หลังประสบความสำเร็จในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากยางก้อนถ้วยเป็นเครปที่รุกรมาทำการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้านอีก 2 ตัว ประกอบด้วยอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มของสมาชิกตามสโลแกนของสหกรณ์สมาชิกมุ่งตั้งสร้างสหกรณ์ให้มั่นคง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวชื่นชมระหว่างนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด โดยระบุว่าพึงการบรรยายสรุปจากประธานและการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด แล้วพบว่าการทำงานของสหกรณ์แห่งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเฉพาะปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ จัดให้เป็นปีลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของเกษตรกร

"วันนี้เราแสดงให้เห็นถึงขบวนการของสหกรณ์ที่เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการส่งต่อความรู้เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตด้วย สิ่งหนึ่งที่ได้ฝากสหกรณ์เรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่จะเข้ามาช่วยกันช่วยสร้างสรรคสังคมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดหลักการตลาดนำการผลิต

ความสำเร็จ 'สหกรณ์ดอนหอ'

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอชื่อชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ขอให้ท่านนำแนวทางของสหกรณ์ไปช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน สหกรณ์เองก็อย่าลืมในการดูแลสังคมให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม"

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงจุดเด่นของสหกรณ์แห่งนี้ว่าใช้หลัก

การตลาดนำผลผลิต ทำให้มีการขยายช่องทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางพาราในการทำยางก้อนให้เป็นยางเครป ซึ่งทำให้ยางมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ก็ยังมีพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อ้อยและมันสำปะหลัง โดยผลผลิตอ้อยขายโรงงานนั้นจะเน้นการตัดสดแทนการเผา ถือเป็นแนวทางที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ที่สำคัญเกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและชุมชน เนื่องจากไม่มีควันที่เกิดจากการเผาอ้อย ส่วนมันสำปะหลังก็จะมีกรมบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด

"ผมได้เรียนสมาชิกแล้วว่ากระทรวงเกษตรฯ



สมพงษ์ หมั่นมา ประธานสหกรณ์

พร้อมที่จะเข้ามาช่วยท่าน ไม่ว่าจะกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แม้กระทั่งท่านที่สนใจการปรับปรุงที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินก็จะเข้ามาช่วยดูแล ในช่วงฤดูแล้งที่ยังเพาะปลูกไม่ได้ก็มาเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ก็จะเข้ามา อัยการกรบเรียนพ่อแม่พี่น้อง

ว่ากระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งจะเข้ามาช่วยท่านให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วย" ดร.วิณะโรจน์ กล่าว

ขณะที่ สมพงษ์ หมั่นมา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด กล่าวเสริมว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนในระยะแรก โดยเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป จากนั้นได้ขยายผลมาสู่พืชเศรษฐกิจอีก 2 ชนิดได้แก่ อ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ของชาวบ้านที่นี่

"เราเริ่มจากยางก้อน สหกรณ์ให้บริการสมาชิกนำยางก้อนถ้วยมาแปรรูปเป็นยางเครปแล้วนำไปส่งให้บริษัทผู้ส่งออกโดยตรงเพื่อตัดปัญหาพ่อค้า



6 มกราคม 2559 หน้า 7, 10 (2)



ดร.วิณะโรจน์ (ซ้าย) เยี่ยมชมยางเครป

คนกลางมาประมูลไป เพราะบางครั้งเกิดปัญหา พ่อค้าทิ้งประมูลหรือมีการฮั้วประมูลกันขายได้ต่ำกว่าราคาที่สหกรณ์รับซื้อมา เราไม่สามารถต่อรองหรือทำอะไรกับพ่อค้าคนกลางได้เลย จุดนี้เองที่ทำให้สหกรณ์คิดหาทางออกด้วยการรับซื้อเอง หาดลาดเองเพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง” ประธานสหกรณ์คนเดิมกล่าวและว่า จากนั้นได้ขยายผลมาสู่อ้อยและมันสำปะหลัง โดยเกษตรกรสมาชิกรนำผลผลิตมาให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมจากนั้นก็จะนำสู่โรงงานโดยตรง ซึ่งจะขายได้ราคาที่สูงกว่าและยังลดการค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการนำผลผลิตส่งโรงงานอีกด้วย

สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 407 ราย มูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 359,600 บาท มีพื้นที่การเกษตรของสมาชิกทั้งสิ้น 13,003 ไร่ ประกอบด้วย ยางพารา 4,763 ไร่ ปาล์ม 3,743 ไร่ มันสำปะหลัง 1,315 ไร่ และข้าว 3,087 ไร่ ตามลำดับ

● สุรัตน์ อัดตะ ●

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 (1)

งดละ10ล้านฉบับ

บีกแดงเล็งป้มหวยเพิ่ม แก้ผู้ค้าไม่พอจำหน่าย เรือด่วนลดตัวอีก1บาท 'สตูล'โค่นยาง-ขายไม้

'สมคิด'มอบนโยบายคลัง 4 ภารกิจปี'59 ด้านอธิบดีสรรพากรแจงมาตรการเว้นภาษีเงินได้เอสเอ็มอีเข้าระบบ ไม่ใช่การนิรโทษภาษีเรือด่วนเจ้าพระยาลดค่าโดยสาร 1 บาท เริ่ม 6 ม.ค.นี้ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

10ล้านฉบับ

สมคิดมอบคลังทำ4ภารกิจปี59

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายแก่กระทรวงการคลัง พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การทำงานของกระทรวงการคลังในปี 2559 ได้มอบนโยบายการทำงานของกระทรวงคลังในปี 2559 ภายใต้ 4 ภารกิจ ประกอบด้วย 1.การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2.การช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อยู่รอดได้ 3.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.การสร้างคามยั่งยืนทางการคลังของประเทศ

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนั้น ยังให้แนวคิดกระทรวงการคลังไปดำเนินการต่อ โดยเฉพาะการสร้างงบประมาณสมดุลให้เกิดขึ้นภายใน 7 ปีนับจากนี้ ส่วนการปรับโครงสร้างภาษี คาดว่า จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้มีทั้งขึ้นและลง แต่จะทำให้ภาพรวมระยะยาวดีขึ้น

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงการปรับโครงสร้างภาษี ในส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า จะได้อัตราและเสนอขอความเห็นชอบจากนายอภิศักดิ์ ต้นตาวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติภายในไตรมาสแรกปีนี้ และกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จมีผลบังคับใช้ได้ในปีบัญชี 2560 สำหรับผู้เสียภาษียื่นสำแดงภาษีในปี 2561

"การปรับลดภาษีบุคคลธรรมดาครั้งนี้ จะได้ประโยชน์ทุกคน เนื่องจากเป็นการปรับในทุกส่วน ทั้งอัตราภาษี การหักค่าใช้จ่าย และการหักลดหย่อนภาษี เพื่อให้ภาษีมีความเป็นธรรม และใกล้เคียงกับภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้น โดยฐานรายได้ของผู้ที่เสียภาษีจะสูงขึ้น จากเดิมผู้มีรายได้ระดับ 2 หมื่นบาทต่อเดือน จะไม่เสียภาษี จะขยายเพิ่มขึ้นไปอีก แต่น่าจะไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน" นายประสงค์กล่าว

เอื้อประโยชน์เอสเอ็มอีด้านภาษี

นายประสงค์ยังกล่าวถึงมาตรการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่า

เจตนาของกระทรวงการคลังคือต้องการออกมาตราการบัญชีเล่มเดียว การยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยล่าสุดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

"ขอยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การนิรโทษกรรมภาษี เพราะตามคำนิยามของการนิรโทษกรรมภาษี คือจะต้องมีความผิดเกิดขึ้น และต้องมายื่นจ่ายเงินภาษีที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน โดยในส่วนของความผิดรัฐจะยกเว้นโทษให้ แต่สำหรับมาตรการนี้ เปรียบเสมือนการก้าวเดินไปด้วยกันระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการ เป็นการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท มาจดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือทำบัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากรภายใน 60 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-15 มีนาคม 2559 แล้วจะได้รับยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง" นายประสงค์กล่าว

เข้าระบบได้สิทธิยกเว้น-ส่วนลด

นายประสงค์กล่าวว่า นอกจากนี้นิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทที่เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีในปีบัญชี 2559 แล้วในปีบัญชี 2560 จะเสียภาษีเพียง 10% ของกำไรเท่านั้น รวมทั้งในปี 2562 กระทรวงการคลังจะได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการแสดงบัญชีภาษีนิติบุคคลในการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีทั้งหมดประมาณ 4.3 แสนราย หรือคิดเป็น 98% ของนิติบุคคลทั้งระบบ กรมประเมินว่าจะมีนิติบุคคลเข้ามา

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 (2)

จัดแจ้งกับกรมประมาณ 30% ส่วนที่เหลืออาจจะมียุติด้วยอยู่แล้ว ซึ่งประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีไม่มาก หรือประมาณ 1 หมื่นกว่าล้านบาท แต่หากมีนิติบุคคลระดับเอสเอ็มอีเข้าระบบมากขึ้น จะช่วยเพิ่มฐานภาษี และทุกๆ 10% ของรายรับของเอสเอ็มอีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้รัฐมีรายได้กลับมาประมาณ 5 พันล้านบาท

เข้าเออีซีเต็มรูปแบบเห็นภาพไม่ชัด

ด้านความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เต็มรูปแบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธำมาฒ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เพราะแต่ละประเทศยังอยู่ในระหว่างเตรียมตัวและรอดูท่าที คาดว่าภายใน 1-2 ปี จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง สำหรับสินค้าที่ไทยได้ประโยชน์คือ สินค้าเกษตรนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าที่เสียประโยชน์คือ สินค้าเกษตรทั่วไป เพราะมีราคาต่ำกว่าไทยมาก

รอ2ปีเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัด

นายเกียรติอนันต์กล่าวว่า การส่งออกสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็นศูนย์ คาดว่าประเทศต่างๆ จะเริ่มใช้มาตรการกีดกันทางการค้า มีการตรวจสอบเข้มขึ้นขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าต่างประเทศ ส่วนความตื่นตัวของประเทศอื่นในอาเซียน พบว่าตื่นตัวและเตรียมตัวมานาน ส่วนประเทศไทยแม้ตื่นตัวมากแต่เตรียมตัวน้อย เห็นได้จากผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมกับการเปิดเออีซีมีเพียง 10% เท่านั้น ด้านการทำตลาดรับการเปิดเออีซีควรจับตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูงก่อน

“ในระยะแรกผู้ประกอบการควรเน้นทำตลาดกับกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่มีอยู่ประมาณ 50 ล้านคน จากประชากรในอาเซียนทั้งหมด 600 ล้านคน และเน้นกลุ่มตลาดที่จะเติบโตมากที่สุดคือ กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม และควรหาพันธมิตรท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนประเทศไทยจะเริ่มศึกษาค้นหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม การค้าขายชายแดนจะเติบโตกว่าเดิมมาก” นายเกียรติอนันต์กล่าว

ดันค้าชายแดนมูลค่าพุ่ง

นายอัคร พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้อำนวยการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า คาดว่าภายใน 6 เดือน จะเริ่มเห็นการแข่งขันด้านการค้าอย่างรุนแรง รวมทั้งการย้ายฐานการผลิต การตลาด และสงครามราคาในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา-ลาว-พม่า-เวียดนาม) บรรยายการค้าชายและการส่งออกชายแดน คึกคัก ผลักดันให้มูลค่าส่งออกชายแดนไทยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าภายใน 2 ปี มูลค่าส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 9 แสนล้านบาท ถึง 1 ล้านล้านบาท

นายอัครกล่าวว่า สำหรับการเปิดเออีซี สินค้าไทยจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แบ่งได้หลายกรณี เช่น สินค้าเกษตรในสวนของชาวนาไทยเสียประโยชน์ แต่ชาวนาหอมละลิได้ประโยชน์เพราะประเทศอื่นไม่สามารถผลิตได้ ขณะที่ยางพาราได้ประโยชน์แต่ต้องจับตัวว่าจะมียางพาราจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่าเข้ามาทำตลาดแข่งหรือไม่ เพราะปัจจุบันประเทศเหล่านี้เริ่มมีผลผลิตมากขึ้น ขณะที่ปาล์มน้ำมันประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากการส่งออก เนื่องจากส่วนใหญ่ปลูกเพื่อใช้ในประเทศ

ซีไทยมีข้อจำกัดด้านการเงิน

นายอัครกล่าวว่า ในด้านสินค้าอุตสาหกรรมประเทศไทยมีส่วนแบ่งการส่งออกไปยังอาเซียนเป็นลำดับที่ 3 รองจากเวียดนามและอินโดนีเซีย ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้า มาเลเซียมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 และไทยเป็นอันดับที่ 2 แต่การผลิตรถยนต์ ไทยเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน แต่เชื่อว่าภายใน 5 ปี อินโดนีเซียจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ได้ ดังนั้นไทยต้องขยับตำแหน่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงแทน เพราะนวัตกรรมและห่วงโซ่อุตสาหกรรมของไทยยังเหนือกว่าอินโดนีเซียมาก

นายอัครกล่าวอีกว่า ด้านความพร้อมรับเออีซีของภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประเมินว่ามีเอกชนกว่าครึ่งหนึ่งมีความพร้อมรองรับได้ และเกือบทั้งหมดต้องการไปลงทุนและนำสินค้าไปขายทั่วอาเซียน แต่ยังมีปัญหาและข้อ

จำกัดคือ ต้นทุนการเงินมีจำกัด ข้อมูลที่ภาครัฐให้ยังกระจุกตัวอยู่ในหลายหน่วยงานและไม่ลงลึกรายละเอียด

นายอัครกล่าวว่า สำหรับข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้เร่งประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทยให้ชัดเจน เช่น การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการแพทย์เพื่อความสวยความงาม การเป็นศูนย์กลางและผู้นำอุตสาหกรรมยางล้อ ควรจัดสัมมนาให้ความรู้การประกอบธุรกิจลงลึกในรายละเอียด การจัดตั้งกองทุนเอสเอ็มอี펀ด์สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้อุตสาหกรรมที่แข่งขันได้เพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ

เรือด่วนลด1บ.เริ่ม6ม.ค.นี้

ด้านแนวทางการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ได้เชิญบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และผู้แทนจากสมาคมเรือไทยมาหารือเพื่อปรับลดค่าโดยสาร ได้ข้อสรุปว่าบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจะปรับลดราคาโดยสารเรือด่วนลง 1 บาท จากค่าโดยสารปัจจุบันได้แก่ เรือประจำทาง (ไม่มีธง) อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 8, 10 และ 12 บาท เรือด่วนธงส้ม อัตราค่าโดยสาร 14 บาท เรือด่วนพิเศษธงเขียว อัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่ 10, 12, 19 และ 31 บาท และเรือด่วนพิเศษธงเหลือง อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง 19-29 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นต้นไป โดยก่อนหน้านั้นเรือคลองแสนแสบได้ปรับลดราคาโดยสารลง 1 บาท และเรือข้ามฟากได้ปรับลดค่าโดยสารลง 0.50 บาท ไปแล้ว

นายสมพงษ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อปรับสูตรการคำนวณโครงสร้างต้นทุนค่าโดยสารเรือใหม่ เพื่อให้มีความแม่นยำ สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

เลี้ยงพิมพ์สลากเพิ่ม5-10ล้านฉบับ

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงแผนดำเนินการปี 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาสลากแพ่งว่า มีเรื่องสำคัญต้องดำเนินการคือการพิมพ์สลากเพิ่ม โดยจะต้องพิจารณาว่าจะพิมพ์เท่าใด เพราะจากการติดตามข้อมูล

6 มกราคม 2559 หน้า 1, 6 (3)

การขยายสลากร จำนวน 100 ล้านฉบับ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ายังไม่เพียงพอ โดยเบื้องต้นการพิมพ์เพิ่มจะทำในลักษณะ ชั้บบันโด เริ่มที่ 5-10 ล้านฉบับก่อน หากไม่เพียงพอจะพิมพ์เพิ่มอีกในงวดต่อไป แต่ถ้าล้นตลาดก็จะลดปริมาณพิมพ์ลง ทั้งนี้ จะสรุปให้ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ นอกจากนี้ มีแนวคิดจะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี อาทิ ร้าน กายเดี่ยว ร้านตัดผม มาซื้อและจองสลากร เพื่อไปขายได้ด้วย (อ่านรายละเอียด น.9)

กรุงเทพฯ ร่วมสอบตุ๊กตักองสลากร

นายทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มคนนำบัตรเอทีเอ็มของผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทยมารวบรวมและนำไปกดตู้เอทีเอ็มเพียงคนเดียวครั้งละ 10 ใบ ซึ่งถือว่าผิดเจตนาารมณ์ คณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานสลากรกินแบ่งรัฐบาล โดยบอร์ดสลากรฯ ได้ประสานทหาร

ในพื้นที่เข้าไปดูแลตู้เอทีเอ็มว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจเป็นลักษณะเรียกหัวคิว โดยที่นำบัตรเอทีเอ็มมากดให้ แต่บางกรณีอาจเพราะผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความถนัดในการกดจอง อาจจะถูกผู้อื่นมาจองก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องเรียนเข้ามา ทางธนาคารจะประสานงานกับสำนักงานสลากรฯ เพื่อให้มีการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดกับผู้กระทำผิด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนกรณีนี้เข้ามาแต่ไม่มากนัก

ในส่วนที่สำนักงานสลากรฯ จะประสานงานกับทหารให้เข้ามาดูแลการกดจองซื้อสลากรในวันที่ 5 มกราคม นายทรงพลกล่าวว่า สำนักงานสลากรฯ ได้ประสานเข้ามายังธนาคารแล้ว อาจจะ

เข้ามาดูแลใน 2-3 พื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการนำบัตรเอทีเอ็มหลายใบมากกดจองซื้อสลากร แต่ในส่วนของธนาคารไม่ได้มีการจัดพนักงานไปเฝ้าดูแลการกดจองซื้อ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้ ที่กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

สตูล เลิกกรีดยาง-โค่นขายไม้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวสวนยางในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ต่างตัดสินใจโค่นต้นยางภายในสวนของตนเองเพื่อขายให้พ่อค้ารับซื้อไม้ เป็นการลดภาระการดูแลบำรุงรักษา และต้องการเงินก้อนนำไปใช้จ่ายในครอบครัว ไม่ต้องการเก็บเงินค่ากรีดยางพาราที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ล่าสุด น้ำยางราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 23-25 บาท เท่านั้น

นายชัยโชค พึ่งเฟื่อง อายุ 44 ปี พ่อค้ารับซื้อไม้ยางพารา กล่าวว่า ช่วงนี้มีชาวสวนยางติดต่อขายสวนเพื่อขอใช้เงินก้อนมากกว่าที่จะมากรีดยางไปขายที่อาจจะเหลือแค่ กิโลละ 20 บาท พบว่าแต่ละครอบครัวต่างต้องการนำเงินไปใช้ชำระหนี้สินส่วนหนึ่งและเป็นค่าเล่าเรียนของลูก ที่ผ่านมามีต้องเสียเงินไปกับค่าบำรุงรักษาต้นยางแล้วขายน้ำยางไม่ได้ราคา เลยต่างตัดสินใจขายไม้ยางทั้งสวนเมื่อก่อนรับซื้อไม้ยางถึงไร่ละ 7 หมื่นบาท แต่ตอนนี้เหลือแค่ไร่ละ 2 หมื่นบาท แต่ละวันจะมีชาวสวนยางติดต่อให้มาซื้อไม้วันละ 2-3 ราย โดยเฉพาะเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีติดต่อเข้ามากกว่า 30 ราย ขณะที่พ่อค้ารับซื้อไม้ยางพาราใน จ.สตูล ก็มีนับ 100 ราย

6 มกราคม 2559 หน้า 13

คาดปี'59'ข้าว-ยาง'ราคาตกต่ำ แนะเกษตรกรทำ'อาชีพเสริม'

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมในประเด็นปี 2559 เกษตรกรเป็นเพื่อน เป็นคนไทย และเป็นมนุษย์ จากมุมมองของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เป็นผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ ว่าการเรียนรู้ในอาชีพเกษตรกรรม ปี 2559 เป็นช่วงเวลาที่ต้องผสมผสานวิชาการที่ดี จากที่ได้รับจากราชการกับการปฏิบัติการผลิตที่ดีจากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ วิธีการคือสภาเกษตรกรแห่งชาติได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดละ 2 คนทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถนำวิธีการประกอบอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างเพื่อน พี่น้อง

สำหรับรายได้จากการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ปี 2559 มีแนวโน้มว่าข้าว ยางพารา และผลผลิตอื่นมีราคาที่ขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อลดรายจ่าย จึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องตัดสินใจลงมือทำในปี 2559 โดยควรยึดหลักอย่างน้อย 2 ประการคือ 1) เป็นพืชหรือสัตว์ในพื้นที่ที่เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และ 2) ใช้น้ำบริโภคในครัวเรือนได้และมีช่องทางการตลาดที่สามารถจำหน่ายได้ ยังสามารถส่งออกได้ยิ่งดี

ส่วนความเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรในปี 2559 มีการถกเถียงกันในหลายเวทีว่าความไม่เป็นธรรมที่เกษตรกรได้รับมาจากสาเหตุใด ในมุมมองของเกษตรกรมองว่ามีสาเหตุมาจากการถูกกดราคาผลผลิต การไม่ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต ความไม่มีเสถียรภาพทางนโยบาย ทำให้เกษตรกรยังคงเป็นกลุ่มคนที่ยากจนของประเทศ

6 มกราคม 2559 หน้า 10



มิดกรีดยางผูกคอตาย ชาวสวนประชิดแขวนโซว์พันลื้อ

มีการแชร์ภาพในสังคมออนไลน์ มีคำบรรยายภาพว่า “ชาวสวนพบมิดกรีดยางผูกคอตาย เนื่องจากเครียดราคายางพาราคงต่ำ” ซึ่งมีคนเข้าไปกดไลค์ และแสดงความเห็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การนำภาพดังกล่าวมาโซว์น่าจะเป็นการประชดประชันมากกว่า เนื่องจากราคายางพาราคงต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางพารากำลังเดือดร้อน อีกทั้งน่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ปัญหา 

6 มกราคม 2559 หน้า 3



สังคมการเมือง

มิดิตต์ตายผูกคอตาย 'มิชัย' ลุ่มหนุ่มมาร์ค?

● แชรร์กันว่อนเน็ต หลังชวอนครศรีธรรมราชโพสต์ภาพ “มิดิตต์ตายตงงานผูกคอตาย” เพื่อสื่อให้เห็นถึงผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ แม้กระทั่งมิดกริตตยงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้ชาวสวนยางเดือดร้อนหนัก

ช่วงประชิดประชัน

● ขณะที่ ‘บักอู’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ ย้อนถามว่าที่ผ่านมามาไม่เคยทำโครงสร้างกันไว้ พอราคาตกจะให้หาเงินมาอุดหนุนหรือ โครงการ 30 บาทยกเลิกไปแล้วเอามาชดเชยค่ายง...เอากันมัย

มิดิตต์ตายว่าไป



อริทธิชัย เวชชาชีวะ



มิชัย ชุชชุนันท์

● กรธ.ประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกที่ชะอำ จ.เพชรบุรี 11-17 ม.ค.นี้ มิชัย ชุชชุนันท์ ประธานกรธ.จะเผยแพร่รายละเอียดเป็นรายมาตราที่พิจารณาแล้วเสร็จให้ประชาชนรับทราบก่อนคลอดร่างแรก 29 ม.ค.นี้

รอฟังเสียงคิดง

● ส่วนเรื่องการสร้างความปรองดอง มิชัย ยืนยันไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญ การตั้งคณะทำงานหรือองค์กรใดมาเดินหน้าด้านนี้ นายกษ มี



สุรินทร์ พิศสุวรรณ



วิชา มหาคุณ

อำนาจทำเองเลย หรืออาจใช้มาตรา 44 ทำก็ได้

‘บักอู’โอเคป่าว

● ‘มาร์ค’ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ้มออกเมื่อประธานกรธ.ฟันธงว่าลงสมัคร ส.ส.ได้ แม้ศาลแพ่งชี้ว่าคำสั่งกลาโหมที่ 1163/2555 สั่งปลดพันราชการทหารชอบด้วยกฎหมาย เพราะเกิดจากคุณสมบัติเข้ารับราชการไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่เรื่องทุจริต

● ส่วนตำแหน่งผู้นำพรรคประชาธิปไตยที่ถูกทีมการันตีว่า หัวหน้ำมาร์ค ยังหนีบ แต่คนใกล้ชิดยอมรับถูกเลื้อยขาเก้าอี้จริง เรื่องนี้จึงต้องดูกันยาวๆ ว่า สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะเข้ามาเป็นแคนดิเตตจริงหรือไม่

ก่อนเลือกตั้งรู้แน่

● พันจระจากกรรมการป.ป.ช.ไม่กี่วัน วิชา มหาคุณ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อภิสิทธิ์ อุไรรัตน์ อธิการบดีลงนามแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

มีผลทันที

● วันนี้ (7 ม.ค.) ดีเอสไอประชุมกับพนักงานอัยการ เพื่อเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย 9.9 พันล้านบาท มาให้ปากคำ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ธาระธิทธิ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ บอกมีถึง 60 คน


นักการเมืองมีหนาว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

6 มกราคม 2559 หน้า 3

จับประเด็น



ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ยังเป็นโจทย์ยากของรัฐบาล โดยเฉพาะราคายางพารา

ถ้าสุดนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ถ้ารัฐบาลมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา ยางตกต่ำแค่ให้นโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ซ่อมสร้างซ่อมแซม พื้นผิวดถนนในประเทศ

โดยใช้ยางพาราในสต็อกรัฐบาลมาใช้ให้หมดแทนการใช้ยางสังเคราะห์หรือยางแอสฟัลต์ ที่สามารถทำได้ทันทีแม้จะมีราคาสูงขึ้น นิดหน่อยอีกราว 15 เปอร์เซ็นต์ โดยนำมาใช้ทำผิวจราจรชั้นบนสุด

และไม่ใช่แค่ทำถนน รัฐบาลจะสนับสนุนให้ทำเขื่อนยางกักเก็บน้ำ ก็ได้ เพราะในช่วงที่เคยเป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เคยสนับสนุนให้ทำ เขื่อนยาง และสระเก็บน้ำขนาดเล็กในชุมชน

รวมทั้งเคยทำแผ่นยางพาราไปเป็นวัสดุปูพื้นสระกักเก็บน้ำ ในภาคอีสานที่ดินไม่อุ้มน้ำ โดยใช้แผ่นยางนี้ปูพื้นสระและใช้ดินกลบ อีกชั้น สระน้ำนั้นก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบัน

การใช้ยางพารา แม้นายกฯจะพูดหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นมีใคร ทำให้เป็นรูปธรรมใดๆ

ข้อเสนอการใช้ยางพาราในด้านต่างๆข้างต้น เชื่อว่านายกฯ ก็คงรับทราบข้อมูลและพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาในลักษณะนี้เป็นประจำ เพียงแต่ในทางปฏิบัติไม่เห็นชัด โดยไม่รู้ว่าจะติดขัดกันตรงไหน.

6 มกราคม 2559 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มกราคม		กุมภาพันธ์	
	2559		2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	43.65	43.40	43.85	43.60
ชั้น 2	43.05	42.80	43.25	43.00
ชั้น 3	42.50	42.25	42.70	42.45
ชั้น 4	42.20	41.95	42.40	42.15
ชั้น 5	41.75	41.50	41.95	41.70
ยางแท่ง				
STR5L	39.50	39.25	39.70	39.45
STR20	40.25	40.00	40.45	40.20
น้ำยางข้น				
60%	26.75	26.50	26.95	26.70
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

7 - 14 มกราคม 2559 หน้า 14



**งานวันยางพารา
และกาชาดบึงกาฬ 2559**
Bung Kan Rubber Day and Red Cross 2016



21-27 ม.ค. 2559
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

ครั้งแรก! • สุดยอดนิทรรศการ “ปากไทย” สัญจรในอีสาน
 • ค้นหาดาวดวงใหม่ “บึงกาฬคอนเทสต์ 2016” ระดับวงการเพลง

• อบรมอาชีพเด่นเพื่อชาวบึงกาฬ
 สอน 13 หลักสูตร กาว หวาน เครื่องดื่ม โดยเชฟชื่อดังจากภัตตาคารคาเฟ่

ทุกวัน เวลา 14.00-17.00 น.

- 21 ม.ค. เมนูดีร้านดัง “คาเฟ่บอยคาร์เฟ่” เครื่องดื่มแสนอร่อย 15 ชนิด
- 22 ม.ค. บราวนี่ ก๊อปปี้เค้ก กาแฟโบราณและเครื่องดื่มยอดนิยม
- 23 ม.ค. บลูเบอร์รี่พาย สตรอว์เบอร์รี่พาย นัทนอฟเฟ้พาย ลารแพ็ดเมนูเชื่อมเพื่อการค้า
- 24 ม.ค. ราคหน้าชั้นกาแฟ รอมมิตร ลอดช่องสิงคโปร์ ช่าหริ่ม กับกันทรอ
- 25 ม.ค. ต้มยำกุ้งพรรค 1 สติ๊กสุตริเต็ด
- 26 ม.ค. ต้มยำกุ้งพรรค 2 ก๋วยจั๊บน้ำข้น
- 27 ม.ค. ก๋วยเตี๋ยวอุ๊ยเกี้ย



เสวนาความรู้กับกูรูเกษตร
 ภายใต้ธีม **เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนในสวนยาง**

“เทคนิคการตัดไม้ยางพาราเพื่อการค้าและการแปรรูป”
 “ทำสวนผลไม้ในสวนยางไม่ยากอย่างที่คิด”
 “เทคนิคการปลูกสับประรดในสวนยาง”
 “เพาะเห็ดในสวนยางง่ายนิดเดียว”
 “รู้ ลู่อูร์รอดด้วย 3 ต้า...ไถ่ดำ หมูดำ วัวดำ”
 “ไถ่ทองเลี้ยงง่าย ขายดี”













